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คํานํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจเป็นเฟือง

ตัวเล็กๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของ 
การปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มี
จาํนวนมากย่อมส่งผลต่อการขบัเคลือ่นพฒันา 
ลองเฟืองเหล่านีไ้ม่มคีณุภาพ หรอืมข้ีอบกพร่อง 
ผลกระทบก็น่ากลัวไม่น้อย

ตรงกันข้ามหากเฟืองตัวเล็กๆ เหล่านี้ 
ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลที่ดี 
ย่อมส่งให้คณุภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย
ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจึงต้องตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํางานร ่วมกันเป ็น
องคาพยพใหญ่ ความเสื่อมของเฟืองตัวหนึ่ง
อาจสะเทือนถึงระบบทั้งหมด

นัน่เป็นทีม่าให้สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยสํานักสนับสนุน 
สุขภาวะชุมชนได้เข ้ามาสนับสนุนส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ช่วย 
ถอดบทเรยีน สาํรวจทนุและศกัยภาพ เพือ่กระจาย
องค์ความรู้เหล่านั้นต่อให้กับเพื่อนเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสําคัญกับ
ประชาชน ดังที่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ ์  
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจสําคัญในการ 
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท ้องถิ่นอยู ่ที่
ประชาชนฐานราก หากประชาชนฐานราก 
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ได้มีโอกาส
แสดงศกัยภาพในการพฒันาบ้านเกิดเมอืงนอน
ของตนเองภายใต ้ความร ่วมมือระหว ่าง  
4 เสาหลักที่ประกอบด้วย ประชาชน ท้องที่ 
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ 
กระบวนการเช่นนี้ย่อมนําไปสู่ความเข้มแข็ง
ของบ้านเมืองในที่สุด

ดงันัน้ เมือ่ท้องถิน่สร้างกระบวนการเรยีนรู้
จนถ่ายทอดได้ ประชาชนมศีกัยภาพ เป็นเฟือง
ที่แข็งแกร่งในตัวเอง ผสานกับตัวหล่อลื่นจาก
องค์กรวิชาการที่เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
นั่นคงทําให้ประเทศชาติเข้มแข็ง และเป็น 
คําตอบว่าทําไม เราจึงต้องให้ความสําคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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การเดินทางครั้ งนี้แปลกกว ่าทุกครั้ ง  
แปลกที่ว่าเราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที ่
ที่เรากําลังจะไปแม้แต่น้อย ด้วยเป็นนัดหมาย
ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนจริงๆ เรารู ้แค่ว ่า 
ต้องไปขึ้นรถตู ้ที่อนุสาวรีย์ชัย ลงปลายทาง
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้น 
จะมีคนมารับเรา ณ จุดลงรถ
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เราไม่รู้รอบรถตู้ทีแ่น่นอน เลยออกจากบ้าน
แต่เช้า ถึงอนุสาวรีย์ราวเจ็ดโมงครึ่ง แต่รถเพิ่ง
ออกไป เราได้รถรอบแปดโมงสิบห้าแทน รถตู้
สาธารณะตรงขึ้นทางด่วนมาลงแจ้งวัฒนะ 
เพื่อตรงเข้าสู ่เส้นบางบัวทอง ทะลุออกมา
สุพรรณบุรี ใช้เวลาเดินทางราวสองชั่วโมง 
พบทางแยกซ้ายเข้าอําเภออู่ทอง ต่อมาอีก
ไม่ไกลก็ถึงที่หมาย

บิดเนื้อบิดตัวให้หายเมื่อย บังเอิญว่า
จุดลงรถเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อ เราเลยแวบ
เข้าไปแช่แอร์ ไม่นานนกั เจ้าหน้าทีจ่ากเทศบาล
ตําบลบ้านดอนก็มารับ 

“มาสพุรรณบรุคีรัง้แรก?” คมเดช ธนทัพพิธิ 
ผู้นําทาง ถามเรา

เราเคยมาแตใ่นตัวเมือง ตั้งแตส่มัยที่
ยังเป ็นนิสิต ลงพื้นที่ทําสื่อสิ่งพิมพ์ชุมชน
นึกย้อนกลับไป ภาพของวันวานยังแจ่มชัดใน
ความคาํนงึ ครัง้นัน้เราใช้เวลาอยู่ทีส่พุรรณบรุี
สองวัน อีกหนึ่งคืนแวบไปอําเภอด่านช้าง ซึ่ง
เราไม่รูม้าก่อนว่าต้องไปโบกรถชาวบ้านเพือ่ไป
ยังจุดหมาย

ว่ากนัถงึเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสพุรรณบรุี
ที่เราช่วยกันหยิบยกขึ้นมา มีตั้งแต่สําเนียง 
เสือสุพรรณ ขุนช้างขุนแผน พระเจ้าอู ่ทอง

แม ่นํ้า วัดป ่าเลไลยก ์ และคุณบรรหาร-
คุณหญิงแจ ่มใส ศิลปอาชา ซึ่งช ่วงที่ เรา
เดินทางมา  คุณบรรหารได ้จากไปแล ้ว
ระหว่างทางจึงเห็นป้ายไว้อาลัย และเชิญชวน
ให้คนสุพรรณบุรีมาเคารพศพคุณบรรหาร
เป็นครั้งสุดท้าย โดยถ้าดูจากวันที่ประกาศ 
จะตรงกับวันที่เราเดินทางกลับพอดี

คมเดชบอกว่า ตาํบลบ้านดอนอยู่ห่างจาก
ตัวอําเภออู่ทองเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร 
ถือว่าไม่ไกลเท่าไรนัก และเส้นทางในจังหวัด
สุพรรณบุรีคอ่นข ้างดี โดยจากตัวอําเภอ
ต้องผ่านตําบลยุ้งทะลาย ก่อนเข้าเขตตําบล
บ้านดอน 

คมเดช ธนัทพิพิธ
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จิราภรณ์ เทียนเหลือง
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สองฝ ั่งทางดูแห ้งไปหมด จิราภรณ์ 
เทียนเหลือง ผู้นําทางอีกคนตั้งข้อสังเกตว่า 
ปีนี้แล้งเข้าขั้นวิกฤต ซํ้าร้ายฝนแรกยังมาไม่ถึง 
ทั้งที่อยู ่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้ว 
นั่นดู เป ็นป ัญหาที่มีแต ่เบื้องบนเท ่านั้นที่
ให้คําตอบได้ ส่วนเบื้องล่างนี้ เรามีนายก
เทศมนตรตีาํบลบ้านดอนรอตอบความอยากรู้
อยากเห็นของเรา

รถเทียบตัวอาคารที่ทําการแห่งใหม่ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในรั้วเดิม อาคารนี้เพิ่งเปดิใช้เมื่อต้นป ี
กลิ่นสียังไม่หมดไปดี และด้วยเหตุผลด้าน
ความสะอาด ที่นี่จึงให้ผู ้มาติดต่อราชการ
ถอดรองเท้าไว ้ด ้านนอก ขณะที่พนักงาน
แต่ละคนมีสลิปเปอร์ไว้ใช้เป็นสมบัติสว่นตัว 

ดูแล้วแปลกตาไปอีกแบบ 
ทรงบท คุ้มฉายา นายกเทศมนตรีรอเรา

อยู่ที่ห้องทํางาน เสียงของนายกฯ เอ่ยทักทาย
อย่างเป็นกันเอง นํ้าเสียงกว้างหนา ฟังดูห้าว 
แต่จริงใจ พูดตรงตอบตรง แต่น่าประหลาดใจ
อย่างหนึ่ง คือเขาไม่ได้พูดด้วยสําเนียงที่เรา
คิดไว้แม้แต่น้อย 

เราถามนายกฯ อย่างตรงไปตรงมา 
นายกฯ บอกว่า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะคนตําบล
บ้านดอน 8 จาก 9 หมู่บ้านเป็นคนไทดํา ซึ่ง
เป็นคนต่างถิ่นที่เดินทางมาตั้งรกรากที่นี่ โดย
ตัวนายกฯ เองสืบเชื้อสายไทดํามาเช่นกัน  

คนไทดาํมภีาษาแตกต่างจากคนภาคกลาง 
สําเนียงก็เช่นกัน เป็นเอกลักษณ์ที่เราต้องรีบ
ศึกษา นับว่าเป็นความแปลกที่น่าสนใจทีเดียว 
เช่นนั้นเราคิดว่า จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว
บ้านดอน คือการรู้จักเรื่องราวของคนไทดํา
ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

นายกฯ ว่าให้เราลงชุมชนก่อน เนื้อหา
สาระใดทีต้่องการจากนายกฯ ไว้ค่อยไปคยุกนั
ต่อที่บ้าน เราเลยขอตัวเอากระเป๋าเข้าไปเก็บ 
ก่อนไปรู้จักกับบ้านดอนจริงๆ จังๆ

ทุกสิ่งที่เราจะได้รู้ต่อจากนี้ คือจุดเริ่มต้น
ของการเดินทางที่แท้จรงิ...
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รู้จักไทด�ำ
 Greeting
รู้จักไทด�ำ
 Greeting
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เป็นเรื่องบังเอิญพอดีที่พวกเขาพาเราไป
ทีศ่นูย์ฟ้ืนฟวูฒันธรรมไทดาํโบราณ ด้วยทาํให้
เราได้เข ้าใจพื้นเพของคนตําบลบ้านดอน 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทําความเข้าใจ
เรือ่งราวต่างๆ ของตาํบลบ้านดอนได้ดยีิง่ขึน้...
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ศูนย์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมไทดําโบราณ

พื้นเพของคนตําบลบ้านดอน คือคนไทดํา 
หรือลาวโซ่ง ซึ่งเป็นคําที่คนไทยพื้นถิ่นนิยม
เรียกกัน โดยชนกลุ่มนี้อพยพมาจากเวียดนาม 
ใช้เส้นทางผ่านทางลาวเข้ามาประเทศไทย

ปัจจุบันตําบลบ้านดอนมีคนไทดําอาศัย
อยู่ใน 8 จาก 9 หมู่บ้าน แต่กาลเวลาผ่านไป 
ความเป็นไทดําเริ่มเลือนหายไปทีละน้อย โดย
เฉพาะบ้านเรอืนทีป่รบัเปลีย่นไปตามกาลเวลา

หลังจากพักเหนื่อยที่ เทศบาลตําบล
บ้านดอน และพูดคุยกับนายกเทศมนตรี
จนพอทราบพื้นเพคร่าวๆ ผู ้นําทางพาเรา
ขึ้นรถ เดินทางมายังบ้านดอน หมู่ที่ 1 รถหยุด
ลงหน้าเรือนโบราณ ซึ่งเป็นที่ทําการของ 
ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทดําโบราณ

อธปิ ย้อนเพชร มาต้อนรบัเรา เขายงัเป็น
คนหนุ่ม อายรุุ่นราวคราวเดยีวกบัเรา คะเนสกั 

30 ต้นๆ เท่านั้น
“ตรงนี้คือใจกลางของตําบลบ้านดอน 

มีคนไทยทรงดํากระจุกตัวอยู่เยอะที่สุด แต่
ตอนนี้คนเยอะขึ้น เ กิดการแยกหมู ่บ ้าน 
แบ่งออกไปอีกถึง 2 หมู ่บ้าน คือหมู ่ที่ 6 
บ้านดอนใต้ และหมู่ที่ 8 บ้านบ่อ” อธิปว่า

เรานั่งลงตรงใต้ถุนเรือนบนแคร่ตัวเขื่อง 
อธิปจัดแจงหาพัดลมมาเปดิคลายร ้อน 
ก่อนนั่งลงประจันหน้า เขาเล่าว่าบ้านหลังนี้
เป็นบ้านของชาวไทยทรงดําเมื่อ 50-60 ปี
ก่อน ซึ่งเวลานี้หายไปหมด แทนที่ด้วยบ้าน
สมัยใหม่ แต่กับตัวเขา ผู ้ซึ่งมีความสนใจ
ด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่วัยเยาว์ และได้เข้าไป
ทํางานร่วมกับสภาวัฒนธรรมตําบลตั้งแต่อายุ 
18 ปี จึงอยากสร้างบ้านไทยทรงดําสักหลัง 
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ใครต่อใครเข้ามาศึกษา
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“ภาษาของลาวโซ่ง หรอืไทยทรงดาํ จะเรยีก
บ้านว่า ‘เฮือน’ เหมือนกับคนล้านนา” อธิปว่า

เราเดินดูตัวบ้าน ซึ่งสร้างขึ้นโดยอิงจาก
ภาพถ่ายสมัยก่อน รวมกับคําบอกเล่าของ 
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อธิปเคยได้พูดคุย ตัวเรือนตั้งเสา
ขึ้นจากไม้ใหญ่ ด้านบนเซาะเป็นง่ามรับคาน 
ก่อนวางขื่อขึ้น เรียงแผ่นไม้เป็นพื้นบ้าน แต่
เรือนที่นี่มีความโดดเด่นที่หลังคาจาก ซึ่งโค้ง
งุ้มปิดลงมาถงึบรเิวณใต้ถนุ ขณะทีจ่ัว่ยงัคงรปู
เขาควาย ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยทรงดาํ

“ตามคาํบอกเล่าของคนสมยัก่อน เฮอืนลาว
นี้จําลองมาจากเต่า โดยมีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่ง
สรรพสัตว ์ไปเฝ ้าพญาแถน เต ่าเองก็เช ่น
เดียวกัน แต่มีท่อนไม้ขวางอยู่ ข้ามไปไม่ได้ 
กระทั่งมีคนช่วยให้เต่าข้ามไปได้ เต่าจึงเล่าให้
พญาแถนฟังว่า ติดหนี้บุญคุณของคน กระทั่ง

ต่อมามยีกัษ์ไล่กินคน เต่าจงึตอบแทนด้วยการ
ให้คนไปหลบอยู่ด้วย ครั้นต่อมาคนจะสร้าง
บ้าน จึงคิดว่าถ้าทําเป็นรูปทรงเต่าจะหลบภัย
ได้” อธิปยกตาํนานโบราณมาเล่าให้เราฟัง

อธิปเล่าต่ออีกว่า บ้านแต่ก่อนใช้ไม้แต้  
ซึง่มเีนือ้แขง็และมสีคีลํา้ไปทางดาํ แต่ ณ เวลานี้
หาไม่ได้แล้ว จงึใช้ไม้ประดู่ ไม้แดง ส่วนจัว่ทรง
เขาควายนั้น อธิปว่า พญาแถนส่งควายเผือก
ที่เป็นพาหนะ ลงมาช่วยมนุษย์ทํามาหากิน 
กระทั่งควายตาย คนรําลึกบุญคุณ จึงเอา 
เขาควายไปประดับไว้เมื่อสร้างบ้าน

ในความเชื่อของคนไทยทรงดํา พญาแถน
เป็นเทวดาที่สูงสุด มี 10 องค์ หน้าที่ต่างกัน 
เช่น แถนรกัษาเมอืง แต่แถนทีพ่ดูถงึคอื ‘ปู่แถน’ 
หัวหน้าของแถนทั้งปวง ถ้าเปรียบกับเทพของ
คนฮินดู คือพระอินทร์ พระศิวะ

อธิป ย้อนเพชร
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อธปิว่าการสร้างเรอืนหลงันีไ้ม่มงีบประมาณ
จากที่ไหน โดยตัวเขาเคยนําเสนอความคิด 
การสร้างบา้นหลังนี้ให ้กับทางสภาตําบล  
แต่เวลาผ่านไป ด้วยเรื่องราวของการเมือง  
การเปลี่ยนผ่านของคณะผู้บริหาร ทําให้ไม่มี
ความคืบหน้า จึงเริ่มต้นทาํด้วยตัวเอง

“พอดีว่า ก่อนเริ่มสร้างบ้านหลังนี้ ผมเก็บ
สะสมผ้าทอพื้นเมืองของคนไทดําอยู่ รวมถึง
ทอผ้าด้วย ผา้ที่ผมทําเลียนแบบของโบราณ 
อย ่างที่บ ้านคุณย ่าทําผ ้าพื้นๆ ผ ้ามัดหมี่  
ที่บ้านดอนไม่มีคนฟื้นความรู้ให้ ผมไปศึกษา
จากข้างนอก ทําผ้าจนได้เงินมาสร้างบ้าน 
หลังนี้ขึ้น” อธปิย้อนความ

จนในปี 2556 อธิปเริ่มนําเงินส่วนตัว 
ไปซื้อไม้เก่าจากหมู่บ้านอื่นๆ ในตําบล และ 
ได้อัพเดตเรื่องราวการทําเรือนหลังนี้ลงใน 
เฟซบุ ๊กด ้วย ผู ้ที่ เป ็นเพื่อนเป็นพี่ เป ็นน้อง 
ทัง้จากไทยและต่างประเทศสนใจ ส่งข่าวอยาก
ช่วยเหลือ อธิปจึงนําผ้าที่สะสมไว้ส่วนหนึ่ง 
ออกประมูล บางคนส่งเงินมาให้

จนในวนัที ่1 พฤษภาคม 2557 อธปิได้ฤกษ์
ตั้งเสาเอก โดยเอาแบบบ้านมาจากภาพถ่าย
เก่า และจากที่เคยศึกษามาสร้าง

“ตอนแรกตั้งใจสร้างเรือนเล็กๆ แต่ไปๆ 
มาๆ ได้อย่างที่เห็น” อธปิว่า

เมื่อมีเรือนไทดําแล้ว อธิปจึงจัดตั้งกลุ่ม 
ทอผ้าเฮอืนไทดาํบ้านดอนขึน้ ด้วยคนเฒ่าคนแก่
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เริ่มละวางด้วยสังขาร ขณะที่เด็กรุน่หลังก ็
ยังไม่สนใจ

“ผมใช้เรือนนี้เป็นศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ไทดําโบราณ เป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการกลุ่มทอผ้าเฮือนไทดําบ้านดอน และ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทดํา
บ้านดอน” อธิปขยายความ

กลุ่มทอผ้าเฮือนไทดําบ้านดอนมีสมาชิก
ประมาณ 17 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด มีเพียง
อธปิเท่านั้นทีเ่ป็นผู้ชาย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มจัดการ
เรื่องผ้าในทุกขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการ
จัดจําหน่าย

ส่วนชมรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ววฒันธรรม
ไทดําบ้านดอนมีสมาชิก 30 คน บางคนเป็น
สมาชกิกลุ่มทอผ้าด้วย โดยชมรมนีค้อยจดัการ
การท่องเที่ยวในชุมชน ตลาดนัดวัฒนธรรม 
และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ 

ขณะที่ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทดําโบราณ 
มีสมาชิก 40 คน ในจํานวนนี้มีบางคนอยู่ใน
ชมรม บางคนอยู่ในกลุ่ม บางคนอยู่ในทั้งกลุ่ม
และชมรม บางคนอยู่แค่ในศูนย์ฯ แต่ไม่อยู่ใน
กลุ่มหรือชมรม

อธิปเพิ่มเติมว่า สําหรับกลุ่มทอผ้าจะทํา
ผ้าไทดาํ ซึง่มจีดุเด่นคอืความเรยีบง่าย เน้นสดีาํ 
ลวดลายจากต้นไม้ ดอกไม้ เช่น ผักกูด โดย
ทั้งหมดเปน็งานเย็บมือ สมาชิกได้รับค่าแรง
เป็นชิ้นงานตามที่กําหนดกันไว้ เมื่อขายผ้า 
ได้ รายได้จะกลับเข้าสู่กองกลางกลุ่ม 

“เงินกองกลางนี้บริหารจัดการโดยศูนย์ฯ 
ซึ่งทุกสิ้นปี จะมีการให้เป็นสาธารณประโยชน์ 
บูชาศาลปู่เจี๊อ เก็บไว้ซื้อผ้าทาํ ส่วนที่สงสัยว่า 
ทําไมที่นี่ไม่มีหุ้น ไม่มีปันผล เพราะเราไม่ได้
ระดมเงนิของสมาชกิ ป้องกนัเรือ่งความขดัแย้ง” 

นอกจากนี้ ชมรมสง่เสริมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมไทดําบ้านดอนยังส ่งเสริมด้าน 
การท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน

“เราทําการท ่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เพิม่เตมิด้านเกษตร เช่น เรยีนรู้เรือ่งราวผ้าทอ 
สถาปัตยกรรมทีศ่นูย์ฯ ต่อด้วยขีจ่กัรยานเทีย่ว
ชมสวนมะขามเทศ ส่วนถ้าต้องการพัก เรามี
โฮมสเตย์รบัรอง ทีผ่่านมามนีกัศกึษาเข้ามาอยู่
เป็นระยะ เราจัดโปรแกรมให้ตามที่เขาสนใจ” 
อธิปเล่า

ทกุวนันี ้ศนูย์ฟ้ืนฟวูฒันธรรมไทดาํโบราณ
มีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
และหน้าเฟซบุ๊กส่วนตวัของอธปิเอง เราลองเปิด
ด ู ได้เหน็เรือ่งราว เหน็ความรกัความภาคภมูใิจ
ในเหง้าวัฒนธรรมของตน 

 “ส่วนใหญ่คนทีท่าํเรือ่งอนรุกัษ์วฒันธรรม
ที่ผมรู้จัก ทุกคนมีเท่าไร ทุ่มทั้งหมด ถามว่า 
ได้อะไร ได้ความสุขใจภูมิใจ ทั้งที่จริง เรา 
ไม่ต้องตั้งกลุ่มก็ได้ เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง 
แต่เราตัง้กลุ่มเพือ่ให้มนัยัง่ยนื เพราะเราเชือ่ว่า 
ถ้าทุกคนทําร่วมกัน มันยั่งยืน” อธิปกล่าว 
ทิ้งท้าย...
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บริหำรจัดกำร
Management
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เราพบกบันายกเทศมนตรตีาํบลบ้านดอน
ตั้งแต่มาถึงแล้ว หากแต่ยังไม่ได้พูดคุยกัน
มากเกินไปกว ่าคําทักทาย และเรื่องราว
โดยสงัเขปของตาํบล นายกฯ ว่าให้เราลงพืน้ที่
กันก่อน คุยกับนายกฯ เมื่อไรก็ได้ ด้วยเขาเป็น
คนเปิดบ้านพักให้เราพักอาศัยด้วย...
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ตําบลคนดีศรีสุพรรณ
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ช่วงที่เราลัดเลาะไปมา ตามศาลา ป้าย
บอกทาง วลีหนึ่งที่สะท้อนผ่านม่านตา คือ 
‘คนดีศรีสุพรรณ’ แม้มาต่างกรรมต่างวาระ 
บางครั้งนําหน้าด้วยคําว่าคนดี บางที่นําหน้า
ด้วยคําว่าหมู ่บ้าน แต่บ่อยครั้งนําหน้าด้วย 
คําว่าตําบล

ในยามเย็นที่เรานั่งรอสํารับอาหารมา 
ตั้งโต๊ะ ทรงบท คุ้มฉายา นายกเทศมนตรี
ตําบลบ้านดอน นั่งพูดคุยกับเรา เริ่มต้นด้วย
สภาพอากาศ ซึ่งเรามานั่งคิดดู ก็คล้ายเป็น
วาระเปิดบทประจาํชาตไิปแล้ว แต่ต้องยอมรบั
ว่าได้ผลชะงัดนัก เสมือนม่านฉากบนเวท ี
เปดิออกอย่างเรียบง่าย และที่ตามมาจากนั้น 
คือเรื่องราวใจความที่แท้จริง
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นายกฯ ทรงบท เริม่ต้นเล่าว่า ในยคุสมยัที่ 
บรรหาร ศิลปอาชา ดํารงตําแหน่งนายก
รัฐมนตรี เพลานั้นนายกฯ บรรหาร ได้หยิบยก
ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาคนตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยเห็นว่า คน
คือกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ โดยให้
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นแบบ กระทั่งพ้นจาก
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังผลักดัน 
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

“กลุ่มเป้าหมายเริม่จากเยาวชนในโรงเรยีน
ก่อน ผ่านโครงการเยาวชนคนดศีรสีพุรรณ โดย
กําหนดคุณลักษณะที่ดี 11 ประการ ซึ่งใน 
ทกุพืน้ทีข่องจงัหวดัสพุรรณบรุจีะมป้ีายนี ้เพือ่
เป็นข้อคิดให้นักเรียน และให้โรงเรียนใช้

คุณลักษณะดังกล ่าวนั้นต ่อยอดกิจกรรม  
ซึ่งที่เห็นกันมากคือการประกวด ทั้งนี้เพื่อให้
เด็กไปกระตุ้นผู้ปกครองต่อที่บา้น” นายกฯ 
ทรงบทว่า

หลังจากดําเนินการไปได้สองปี จึงได้ 
เกิดการตอ่ยอดเป็นโครงการหมู ่บ ้านคนดี
ศรีสุพรรณทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใน
แต่ละปี ทุกตําบลส่งตัวแทนผู้ใหญ่บ้านเข้า
ประกวดระดบัอาํเภอ ก่อนคดัเลอืกตวัแทนทีด่ี
ที่สุดเพื่อเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป

นายกฯ ทรงบท เล่าต่อว่า หลังจากทํา
โครงการหมู ่บ้านคนดีศรีสุพรรณได้ไม่นาน  
ทางจังหวัดก็ต่อยอดเปน็โครงการตําบลคนดี
ศรีสุพรรณ ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องยาวนาน
มากว่าสบิปีแล้ว โดยการประกวดแต่ละครัง้จะ
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มคีณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบทนุของตาํบล 
เช่น ของดขีองตาํบล ผู้นาํชมุชนมส่ีวนร่วมไหม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานร่วมกันอย่าง 
บูรณาการหรือไม่ 

“แต่จุดที่สําคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน” นายกฯ ทรงบทเน้น

กระทั่งในปี 2556 อาํเภออู่ทองส่งตาํบล
บ้านดอนเข้าประกวด ครั้งนั้นพื้นที่ต่างๆ ใน
อาํเภอเข้ามาช่วยกนัเตมิสิง่ทีต่าํบลบ้านดอนมี
ให้ดียิ่งขึ้น ผลปรากฏว่าตําบลบ้านดอนได้รับ
รางวัลชนะเลศิ

“จดุเด่นของตาํบลบ้านดอนคอืมวีฒันธรรม
ไทยทรงดํา เราเป็นกลุ่มชนรักสงบ ไม่มีคดี
ความรุนแรง แต่ละหมู่บ้านช่วยกันสอดส่อง
ดแูลความสงบเรยีบร้อย ขณะทีค่นไทยกลางก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้ จุดสําคัญที่ทําให้ได้รับ
รางวัล คือประชาชนในตําบลมีความพร้อม 
ยามมีงานต่างระดมมาช่วยทํางาน กลุ ่ม
วิสาหกิจต่างๆ มีความยั่งยืน ไม่ใช่ตั้งมาเพื่อ
รับเงินจากรัฐแล้วหายไป” นายกฯ ทรงบทว่า

นอกจากนี้ ตําบลบ้านดอนยังเป็นหนึ่งใน
สามตําบลจากทั่วประเทศที่ ได ้รับรางวัล 
วนิยัจราจรสงู ซึง่เป็นหนึง่ในคณุลกัษณะทีด่ ี11 
ประการ 

“ทกุวนันีเ้รายงัคงยดึหลกั 11 ประการ และ
ทาํเรื่อยมาตลอด 19 ปี” นายกเทศมนตรีว่า

เมื่อได้รับรางวัลในปี 2556 แล้ว ปีต่อมา
ตําบลบ้านดอนจึงต่อยอดเป็นโครงการคนดี 
ศรีบ้านดอน เน้นส่งเสริมเรื่องการจัดการขยะ 
ใช้กลุ ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียน โดยให  ้
เด็กนักเรียนคัดแยกขยะจากบ้าน แล้วนํามา 
ที่ โรง เรียนเพื่ อแลกคะแนนทุกวัน  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง 

นายกฯ ทรงบท เล่าต่อว่า ตําบลต้องการ
ให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ จัดการ
ตวัเองได้ ซึง่ ณ วนันี ้ชมุชนสามารถจดัการขยะ
ด้วยตัวเอง เทศบาลไม่ต้องจัดบริการส่วนนี้ 
สามารถนาํงบประมาณไปพฒันาด้านอืน่ต่อไป 
เช่นเดียวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนน ที่ทุกคน 
ร่วมมือกันเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
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“กลุ่มที่ดูแลยากหน่อย คือผู ้สูงอายุกับ
เด็กเล็ก ส่วนเด็กซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ กลุ่มวัย
คะนองนีเ้รามวีธิขีองเรา ถ้าพบเจอทีห่มู่บ้านไหน 
ให้แจ้งตาํรวจทีป่ระจาํในพืน้ทีจ่บั แต่ไม่ส่งเข้าคกุ 
เราเอามาอบรมให้เขากลบัตวั ตดิต่อพ่อแม่มา
รับฟังด้วย ทุกวันนี้แทบไม่เหลือ ถ้าจับไม่ได้ 
เราตามถงึบ้าน จนช่วงหลงัพ่อแม่เขาพามาเอง 
ขอให้เราอบรมให้ พูดคุยกัน สอนด้วยเหตุ
ด้วยผล ไม่มคีาํด่า ถามถงึความฝันเขา แจงเขา
ว่า สิง่ทีท่าํนัน้ตกถงึพ่อแม่ รกัพ่อรกัแม่อย่าทาํ 
หันไปทําสิ่งดีๆ เล่นกีฬา ช่วยพ่อแม่ทํางาน” 
นายกฯ ทรงบท เล่า 

ส่วนเรือ่งยาเสพตดิ นายกฯ ทรงบท เล่าว่า 
ร.ต.ท.นัน แร่เพชร รองสารวัตรปราบปราม 
สถานีตํารวจภูธรสระยายโสม ที่มาประจําการ
อยูใ่นตําบลบ้านดอน ได้เข้ามาทําโครงการ
ชุมชนปลอดภัยไรอ้าชญากรรมไวท้ี่หมู่ที่ 6 
บ้านดอนใต้ ซึ่ง ณ วันนี้ โครงการสิ้นสุดแล้ว 
แต่ในอนาคตอยากต่อยอดให้ทั่วทั้งตําบล 
รวมถึงทําศูนย์บําบัดยาเสพติดไว ้คอยให้
บริการด้วย

เมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน นายกฯ 
ทรงบท ยอมรับว่า ตําบลบ้านดอนมีปัญหา
เรือ่งอาชพี ด้วยทีผ่่านมาคนตาํบลบ้านดอนทาํ
เกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั และต้องเผชญิกบั
ปัญหานํ้าท่วมซํ้าซาก ด้วยพื้นที่บ ้านดอน
เป็นท้องช้าง เป็นที่ตํ่า ปัญหานี้จึงเป็นแนว
นโยบายหลักที่นายกฯ ใช้สื่อสารกับประชาชน
บ้านดอนตอนหาเสียง และเมื่อได้รับตําแหน่ง
ในปี 2555 ก็มีปัญหานํ้าท่วมมาทันที จึง
ประสานไปที่กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรฯ เพื่อสร้างคันดินในแนวพื้นที่รับนํ้า 
ป้องกันไม่ให้นํ้าเข้านา 

หลังจากปดิทางนํ้าได้แล้ว ในปี 2556-
2557 นํา้ไม่ท่วมอกี แต่กลายเป็นว่าปี 2558-
2559 ต้องเผชิญภัยแล้งแทนเพราะฝนไม่ตก 

“เราเลยต้องหาวธิีใหม่ ระดมสมองกันว่า
จะทําอย่างไร พอดีทางโรงพยาบาลอู ่ทอง
แนะนําให้ทําพืชสมุนไพร และส่งเสริมให้
ชาวบ้านปลกูพชืกินเอง ทางโรงพยาบาลอู่ทอง
เป็นศูนย์รับซื้อสมุนไพร เพื่อนําไปผลิตยา 
เราเลยชกัชวนชาวบ้านให้มาทาํสมนุไพรเพิม่เตมิ 
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แต่ทีนี้ต้องยอมรับว่า คนบ้านดอนทํานามา
ชัว่ชวีติ นายกฯ กบ็อกว่า ทาํนาตอนนีร้ายได้น้อย 
ลองแบ่งพื้นที่สักหน่อยมาลองทําสมุนไพรด ู
นายกฯ เองก็แบ่งนามาทําเป็นตัวอย่าง 4 ไร่ 
ทําเป็นไร่นาสวนผสม วันนี้ชาวบ้านเริ่มเข้าใจ 
และกลุ่มสมุนไพรก็เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา เรา
ประสานกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลอู่ทองว่า
ต้องปลูกพืชสมุนไพรชนิดใดบ้าง ซึ่งทาง
โรงพยาบาลก็ช่วยประสานเกษตรอําเภอ เพื่อ
ให้ช่วยตรวจสอบดนิของตาํบลว่าเหมาะสมกบั
พืชชนิดนั้นๆ หรือไม่ จากนั้นจึงขอเมล็ดพันธุ์
จากกระทรวงเกษตรฯ มาให้ วนันีช้าวบ้านเริม่
ปลูก และมีบ้างที่เริ่มเก็บผลผลิตได้ ชาวบ้าน
คนอื่นเห็น เริ่มสนใจ อยากปลูกบ้าง ก็ให้เขา
สมัครเข้ากลุ่ม” นายกฯ ทรงบท อธิบาย

ขณะที่ข้าวซึ่งเป็นแหลง่รายได้หลักของ
คนตําบลบ้านดอน นายกฯ ทรงบทว่าตอนนี้
กําลังต่อยอดให้ชาวบ้านทํานาแปลงใหญ่ 
ลงข้าวพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่าง ‘สุพรรณ 41’ 
ด้วยว่าผลพวงจากนโยบายจํานําข้าว ทําให้

ชาวบ้านลงข้าวเบา ซึง่ปลกูเพยีง 80 วนั กเ็กีย่ว
ได้ แต่เป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพและส่งออกไม่ได้ 

“ถ้าใช้ข้าวสพุรรณ 41 เราสามารถทาํตลาด
ต่อได้ และเป็นข้าวพันธุ์ของจังหวัด” นายกฯ 
ทรงบทว่า  

ส่วนการทําอาชีพเสริมอื่นๆ นั้น คนที่นี่
มทีนุมคีวามสามารถ นายกฯ แจ้งว่า ได้โครงการ
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) มาช่วยเพิ่มเติม ตําบลจึงมีงบ
ไปส่งเสรมิอาชพีทีช่าวบ้านมภีมูปัิญญาอยู่แล้ว 
รวมถึงสร ้างคุณภาพชีวิตด ้านอื่นๆ ให ้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย

“เราอยากให้ทกุโครงการทีค่ดิทีท่าํมคีวาม
ต่อเนื่องและยั่งยืน ถ้าทําแบบไฟไหม้ฟาง 
อย่าไปทํา ไม ่มีประโยชน์ต ่อชุมชน หรือ
ประเทศชาติ วันนี้ผมขอชาวบ้าน 10 ปี เพื่อ
พัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน 
ถ้า 4 ปีแรกทาํไม่ได้ ผมขอถอยเอง ถ้าทาํได้ขอต่อ 
ใน 10 ป ี ถ้าผมมองว่าชุมชนแข็งแรงแล้ว
ผมจะหยุด อยู่พักผ่อนสบายๆ ที่บ้าน” นายก
เทศมนตรีตําบลบ้านดอน กล่าวทิ้งท้าย...
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ชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม

เราได้ยินเรื่องราวของหมู ่บ้านต้นแบบ  
หมู่ที่ 6 บ้านดอนใต้ ที่นายกเทศมนตรีตาํบล
บ้านดอนเล่าใหฟ้ัง จึงเป็นที่มาให้เราติดตาม
ต่อว่าหมู่บ้านต้นแบบนี้เป็นอย่างไรกันแน่

ด้านข้างของสํานักงานเทศบาลตําบล 
บ้านดอนเป็นทีท่าํงานของ ร.ต.ท.นนั แร่เพชร 
รองสารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจภูธร 
สระยายโสม และทีมงานซึ่งมาประจําการอยู่ 
ที่นี่ โดยในช่วงปลายปี 2557 ร.ต.ท.นัน  
ได้ร่วมกับเทศบาลตําบลบ้านดอน และกอง
บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง จัดทํา
โครงการชุมชนปลอดภัยไร ้อาชญากรรม 
Crime Zero Community นําร่องขึ้นที ่
หมู่ที่ 6 บ้านดอนใต้

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม
เป็นโครงการของกองบญัชาการตาํรวจสอบสวน
กลาง ซึ่งได้ทดลองนําทฤษฎี Community 
Policing มาใช้ โดยมหีวัใจสาํคญัคอืการมตีาํรวจ 
CPO (Community Policing Officer) 
หรอืทีผู่้คนเรยีกตดิปากว่า ‘ตาํรวจรบัใช้ชมุชน’ 

ผลจากการนําทฤษฎีนี้ ไปปรับใช ้ใน 
หลายพื้นที่ ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดี ทาง 
พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตํารวจ
ภูธรภาค 7 ในขณะนั้นจึงได้นํามาขยายผล 
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม กาญจนบรุ ีสพุรรณบรุี 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม โดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

แต่ละพื้นที่ทําโครงการนี้ในชุมชนที่ตนเอง 
รับผิดชอบอยู่

“เป้าหมายของเรากเ็พือ่รกัษาความสงบสขุ
ของชุมชน แก้ปัญหาในพื้นที่ด้วยการสร้าง
พนัธมติรกบัชมุชน โดยอาศยัการทาํงานร่วมกนั
ของ ‘Big Six’ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ตํารวจ ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ 
หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไรอื่นๆ เช่น 
สถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนา และสือ่มวลชน 
โดยกลุ ่มนี้จะเป ็นเสมือนผู ้สนับสนุนหลัก 
ของเรา” ร.ต.ท.นัน เล่า

ร.ต.ท.นัน เล่าต่อว่า ทางทีมตํารวจที่มา
ประจําในพื้นที่ตําบลบ้านดอนได้เลือกพื้นที ่
หมู ่ที่ 6 ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ค่อนข้าง 
ราบเรียบ ไม่มีอาชญากรรมรุนแรง และ 
ตัวผู ้หมวดเอง เป ็นคนบ ้านดอนใต ้ด ้วย  
จึงเป็นการดีที่จะเริ่มต้นจากพื้นที่ที่คุ ้นเคย  
เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นที่ประจักษ์

ขณะที่ ร.ต.ต.สมัย แร่เพชร กล่าวเสริม
ว่า กิจกรรมนี้มีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2558 โดยหน้าทีข่องตาํรวจ CPO 
เริ่มตั้งแต่การสํารวจข้อมูลเชิงลึกว่า ชุมชน 
เป็นอย่างไร จากนั้นจึงประสานผู ้นําชุมชน 
พร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี ้
โดยเฉพาะ ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีต่าํรวจ 2 คน 

ชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม
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อาสาสมัครตํารวจ 5 คน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการชุดนี้ประชุมหารือ
กนัอย่างสมํา่เสมอ ซึง่ประเดน็หลกัๆ หนไีม่พ้น
ปัญหาที่คุ ้นชินอย่างวัยรุ ่นจับกลุ ่มแข ่งรถ
จักรยานยนต์ ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย ปัญหา
ยาเสพติด ส่วนการแก้ปัญหานั้น หากไม่ใช่
กรณีที่ร้ายแรง ตํารวจพร้อมผู้นําชุมชนจะเน้น
การพูดคุยเป็นหลัก เมื่อพูดคุยกันเสร็จจึง
ปล่อยตัว โดยติดตามความเคลื่อนไหวและ
ประเมินผลเป็นระยะ

“อย่างเด็กซิ่งหรือเด็กเสพยาเสพติด เรา
นํามาทํากิจกรรมกับเรา เช่น เล่นตระกรอ้ 
แข่งฟุตบอลในงานกีฬาต้านยาเสพติด เพราะ
เราต้องการให้โอกาสเขาได้ปรบัปรงุตวั บางครัง้
ต้องจบัเข่าคยุกนัทัง้ครอบครวั เพราะหลายครัง้
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้าคยุกบัลกู เวลามปัีญหาที
กโ็ทรมาขอให้ตาํรวจช่วยจดัการ คณะกรรมการ

ก็ไปกันทั้งชุด ส่วนใหญ่ปัญหาจะคลี่คลาย
ด้วยดี แตถ่้าคนใดที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ 
ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมาย” ร.ต.ท.นัน 
ช่วยขยายความ

ผลจากการทาํงานโดยอาศยัความร่วมมอื
ของทุกภาคส่วน ทําให้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 
ในชุมชนจางหายไป และความสําเร็จนี้แทบ
ไม่ต้องใช้งบประมาณ ทาํให้ ทรงบท คุ้มฉายา 
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านดอน อยากที่จะ
ต่อยอดโครงการนีใ้ห้ขยายไปทัว่พืน้ที ่ณ เวลานี้ 
จึงได ้ประสานกับผู ้นําแต่ละหมู ่บ ้าน เพื่อ
วางแผนการทํางานร่วมกัน พร้อมกับมีการ
ต่อยอดโครงการอืน่ๆ อาท ิโครงการ D.A.R.E. 
ซึ่งเป ็นโครงการที่ เจ ้าหน้าที่ตํารวจเข ้าไป
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดถึงในรั้วโรงเรียน 

“ปลายปีนี้ก็น ่าจะเริ่มเดินต ่อได ้แล ้ว” 
ร.ต.ท.นัน ทิ้งท้าย...

(จากซ้าย) สําเริง ช่างไม้งาม, 
ร.ต.ท.นัน แร่เพชร, พล ใจบุญ
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ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตําบลบ้านดอน

เพยีงเราต่อตดิแล้ว เรือ่งราวต่างๆ จงึไหล
ออกมาแกล้มกบับรรยากาศยามเยน็เป็นฉากตอน 
และพลันที่ สมบัติ คุ้มฉายา ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตําบลบ้านดอน หรือพี่ชายของ 
นายกฯ ซึง่ปลกูเรอืนอยู่ห่างออกไปทางด้านหลงั
เข้ามาร่วมวงสนทนา ก็ทําให้เราได้รับรู ้ถึง 
เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง

นายกฯ เลียบเคียงไปถึงเรื่องการเข้าถึง
กฎหมายและความยุติธรรมของชาวบ้าน  
ด้วยที่นี่มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านดอน 
ตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเขา้ถึงกฎหมาย รวมถึง
เป็นศูนย์กลางในการคลี่คลายปัญหาพิพาท
ภายในชุมชน ซึ่งดีต่อทั้งตัวชาวบ้าน และ 
ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนี้เป็นนโยบาย
ของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ที่ตั้งใจให้ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายและความยุติธรรม รวมถึงลดภาระ
ให้กับศาล โดยกําหนดให้แต่ละอําเภอต้องมี
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล อย่างน้อย 1 แห่ง  
ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นในปี 2558 และตําบล
บ้านดอนได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่นําร่องของ
อําเภออู่ทอง

นายกเทศมนตรีตาํบลบ้านดอนอธบิายว่า 
ก่อนศนูย์ฯ มาลงทีต่าํบลบ้านดอน ฝ่ังยตุธิรรม
จังหวัดสุพรรณบุรีได้ติดต่อหลายพื้นที่ แต ่
ไม่มีใครพร้อมที่จะทํา เพราะต้องยอมรับว่า 
นกัการเมอืงหลายคนกลวัเสยีฐานคะแนนเสยีง 
ด้วยคิดกันไปว่า หากเกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างคู่กรณี แล้วเข้าไปดําเนินการ ก็กลัว
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เกลยีด แต่กบัทีต่าํบลบ้านดอน 
ผูบ้ริหารเห็นว่าการทําให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้า

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตําบลบ้านดอน

สมบัติ คุ้มฉายา



สู่บ้านดอน...ท่องไปในวิถีไทดํา | 27 

เข้าหากันเป็นเรื่องที่ควรทํา และที่ผ่านมา 
ด้วยตาํแหน่งในสงัคม ทาํให้ทัง้ตวันายกฯ และ
ทีป่รกึษานายกฯ ได้ทาํเรือ่งนีก่้อนมศีนูย์ด้วยซํา้

“ส่วนมากเป็นเรื่องที่ดิน ซึ่งผมกับนายกฯ 
เคยช่วยไกล่เกลี่ยตั้งแต่ก่อนเกิดศูนยฯ์ เป็น 
การเช่าที่ดินทาํกิน สัญญาปีต่อปี เริ่มต้นผู้เช่า
ใช้เงิน 12,000 บาทปรับที่ดินเพื่อทาํเกษตร 
หลังจากทาํนาไปแล้ว 1 ปี ปีที่ 2 เกิดปัญหา
ไม่มีนํ้าทําการเกษตร จึงไม่จ่ายค่าเช่าที่ดิน  
ทางเจ้าของที่ดินเรียกร้องให้นําเงินมาจ่าย  
มิเช่นนั้นต้องย้ายออก ผู้เช่าไม่ยอม เพราะ
ปรับปรุงที่ดินแล้ว หากต้องออกก็จะขอเงิน 
ค่าปรับปรุงที่ 12,000 บาทคืน เรื่องจึงมาถึง
เทศบาล ทั้งผมและน้องชายจึงลองศึกษา 
ข้อกฎหมาย พบว่ามี พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม พ.ศ.2524 หรือกฎหมาย 
เช่านา ซึง่ระบวุ่า ระยะเวลาการเช่าต้องไม่น้อย
กว่า 6 ปี หากต้องการขอคืน เจ้าของต้องเอา
ไปใช้ทําเกษตรกรรมจริง และต้องขออนุญาต
จากคณะกรรมการเช่าทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม 
(คชก.) ระดับตําบลก่อน เช่นนั้นเบื้องต้น 
สัญญาที่ทาํกันปีต่อปีจึงถือเป็นโมฆะ” 

เมื่อมีการแจกแจงข ้อกฎหมาย ทาง
เจ้าของที่ดินยอมรับสัญญาที่เป็นโมฆะ แต ่
ที่สรุปไม่ได้คือจํานวนเงินที่เจ้าของที่ดินต้อง
จ่าย โดยผู้เช่าต้องการเงินเต็มจํานวน ส่วน
เจ้าของที่ดินยินยอมจ่ายให้ 5,000 บาท
เท่านั้น หลังจากเจรจากันพักใหญ่ นายกฯ  
ทรงบทจึงเสนอว่า เมื่อผูเ้ช่าลงทุนปรับปรุง
ที่ดินเป็นเงิน 12,000 บาท ถ้าเฉลี่ยปีต่อปี 

ตามสญัญาเช่าขัน้ตํา่ จะอยู่ทีปี่ละ 2,000 บาท 
เมื่อผู้เช่าทํานาไปแล้ว 1 ปี จึงเหลืออีก 5 ปี ที่
ยังไม่ใช้ประโยชน์ ฉะนั้นหากเจ้าของที่ดิน
ยนิยอมคนืเงนิผู้เช่า 10,000 บาท ทัง้สองฝ่าย
ตกลงหรือไม่ ปรากฏว่ายอมลงทั้งคู่ ข้อพิพาท
ก็จบลงด้วยดี

“ชาวบ้านเขาไม่มทีีพ่ึง่ เวลามปีัญหาอะไร
กต้็องมาหาเรา โดยหลกัการของเราตอนนัน้คอื
ไม่เข้าใครออกใคร ให้ความยุติธรรมเต็มที่  
ที่สําคัญเราใช้สัญญาใจกัน จบเป็นจบ ไม่มี
เอกสารแนบท้าย เพราะตอนนัน้ยงัไม่มศีนูย์ฯ” 
ที่ปรึกษานายกฯ อธิบายให้ฟัง  

วันนี้ตําบลมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล 
บ้านดอน ตั้งอยู ่ที่สํานักงานเทศบาลตําบล 
บ้านดอน โดยมีสมบัติเป็นประธานศูนย์ฯ 
นอกจากนีย้งัประกอบด้วยสมาชกิสภาเทศบาล
ตําบล ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน 3 คน และตาํรวจ 
สายตรวจพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมี
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านดอนเป็นเลขานุการ 
และมปีลดัอาํเภออู่ทอง กาํนนั นายกเทศมนตรี 
และสารวัตรปราบปราม สภ.สระยายโสม  
เป็นที่ปรึกษา

เมือ่มผีู้ยืน่คาํร้องมาทีศ่นูย์ฯ คณะกรรมการ
จะนัดทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยพร้อมกับองค์คณะ 
เพื่อหาทางออกร่วมกัน จนนําไปสู่การเจรจา
ยอมความและชดใช้ค ่าเสียหาย ด้วยคด ี
สว่นใหญ่เป็นคดีแพ่ง รวมถึงการดูแลผู้ได้รับ
ความเสยีหายจากอาชญากรรม เช่น การขอใช้
สิทธิจากกองทุนยุติธรรม หรือโอกาสในการ
ดํารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขหลังพ้นโทษ ฯลฯ

สมบัติ คุ้มฉายา
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เมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้ว ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาํบลแห่งนี้ก็ได้รับเรื่องท้าทายทันที เป็นเรื่อง
ของเจ้าของที่ดนิใหม่กับผู้อยู่อาศัยเดิม ที่เป็น
ญาติของผู้ขาย ซึ่งปลูกบ้านในที่ดินนี้

“ตอนแรกคดีนี้ เขาไปยื่นเรื่องกับศูนย์
ดํารงธรรมของจังหวัด ทางจังหวัดเห็นว่ามี
ศูนย์ฯ ตําบลแลว้ จึงส่งกลับมา โดยผู้ว่าฯ  
ส่งยุติธรรมจังหวัดมารับฟังด้วย ข้อพิพาทคือ
ผู้อาศัยเดิมจะขอค่ารื้อถอน 100,000 บาท 
แตค่นซื้อที่ไม่มีเงิน แถมคู่กรณีไม่ค่อยได้อยู่ 
บ้านชํารุดไปตามกาลเวลา เราอธิบายไปว่า  
ค่ารือ้ถอนมากเกินไป ถ้าไปทีศ่าล ศาลมแีนวโน้ม
ให้รื้อถอนแน่นอน เพราะมาขอเขาอาศัยอยู่” 
นายกฯ เล่าเกริ่นให้ฟัง

ต่อจากนั้นจึงมีการเจรจาต่อรองกันไป  
ผู ้ซื้อที่ดินเป็นคนหาเช้ากินคํ่า ต่อรองมาที่ 
30,000 บาท แต่คู่กรณียังไม่ยอม จนที่สุด 
ทมีไกล่เกลีย่เสนอให้ขายบ้านแทน เจ้าของทีด่นิ

จ.ส.ต.สุรเจต สุดตา
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จะได้ไม่ต้องปลูกบ้านใหม่ ซึ่งผู้ซื้อยอมตกลง 
แต่ขอลดราคา เจรจากันอยู่นานจนได้ข้อสรุป
ที่ 70,000 บาท

“ตอนนั้นพอได้ขอ้สรุป ผมถามเจ้าของที่
ว่าจะให้ได้เท่าไร เขาบอกว่ามีอยู่ 30,000 
บาท ส่วนที่เหลือไม่รู้จะทาํอย่างไร ขอเวลาสัก 
2 ปีได้ไหม เจ้าของบ้านไม่ยอมจะเอาเงินสด 
ผมเลยถามเจ้าของบ้านว่า ถ้าให้ครบ จะย้าย
ออกเมื่อไร เขาบอกรอให้ลูกปดิเทอมก่อน  
ผมเลยบอกถ้าอย่างนัน้ผมจะให้เขายมืทีเ่หลอื
เอง จากนั้นทาํบันทึกให้แต่ละฝ่ายเซ็นชื่อ และ
จะจ่ายเงินให้วันที่ย้ายออก เรื่องจบ” นายกฯ 
เล่าบทสรุป

หลังจากทําโครงการมาหลายเดือน ผล

ปรากฏว่า ศูนย์ฯ สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด ถึงขั้นที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรียกให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาํบลบ้านดอนเป็นศนูย์ต้นแบบ และในอนาคต
เมื่อมีการขยายแนวคิดนี้ครอบคลุมทุกตําบล  
ก็มีแผนจะต่อยอดศูนย ์แห ่งนี้ให ้เป ็นศูนย ์
ยุติธรรมชุมชนของอาํเภออู่ทอง

“วตัถปุระสงค์ของท่านรฐัมนตร ีคอื ไม่อยาก
ให้คดีไปกองอยู่ในศาล สิ่งใดที่ตกลงกันใน 
ท้องถิน่ได้กค็วรทาํ ทีส่าํคญัยงัเป็นการช่วยเหลอื
ชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูก 
เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งความจริงแล้วทั้งหมดนี ้
ถือเป็นหน้าที่ของผู ้นําองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอยู่แล้ว” นายกฯ ทิ้งท้าย...
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คนตาํบลบ้านดอนโชคดอียู่สกัหน่อย ด้วยพืน้ทีต่ัง้
ของตําบลส่วนหนึ่งอยู่ใกล้กับอําเภออูท่อง ขณะที่
อีกส่วนหนึ่งอยู ่ใกล้กับอําเภอสองพี่น ้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านดอนเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ 
คอยดูแลให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 
แต่เราทราบมาว่า ที่นี่ไม่ได้มีเพียงบริการทั่วๆ ไป 
ด้วยยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเด่น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรา
เดินทางมาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านดอน...
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บ้านดอนปันสุข 

ทุกคนรอเราอยู่ที่ห้องทํางานชั้นบน เรา
เดนิเข้าไปยงัห้องทาํงานของเจ้าหน้าที ่ภายใน
มีกันอยู่สี่คน สองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางาน เป็น
ผู้ชายและผู้หญิง เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล อีกสองคนนั่งอยู่ที่ชุดรับแขก 
เป็นผู้ชายและผู้หญิงอีกเช่นกัน

เราต่างแนะนําตัวต่อกัน จึงได้ทราบว่า 
ชายและหญิงที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานคือ สัจจา 
ธรรมวงษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพตาํบลบ้านดอน และ พมิพา ม่วงเพชร 
เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุปฏบิตังิาน ส่วนหญงิและ
ชายทีน่ัง่อยู่ทีช่ดุรบัแขกคอื สาํเภา เทยีนเพชร 
ประธาน อสม.ตําบลบ้านดอน และ ชมด  
แสงเพชรอ่อน ผู้ป่วยจิตเวช

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านดอน เกริ่นที่มาที่ไปของโครงการ
บ้านดอนปันสุขให้ฟังว่า ในราวปี 2555 ทาง 
รพ.สต.บ้านดอน ไดจ้ัดทําโครงการพลังใจขึ้น 
โดยร่วมกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบล

บ้านดอน ตลอดจนครู แกนนําชุมชน มาระดม
สมอง เนื่องจากมีข้อมูลว่า ตําบลบ้านดอน 
มีผู้ป่วยจิตเวชที่ขึ้นทะเบียนมากถึง 35 คน 

“เคสที่หนักที่สุด คือฆ่าพ่อตัวเองโดย 
ไม่รู ้ตัว บ้างเดินแก้ผ้าไปมาในที่สาธารณะ” 
ผอ.รพ.สต.ว่า 

ทั้งนี้ ทาง รพ.สต.บ้านดอน ในฐานะ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงเริ่มดําเนินการ
ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน โดย
ส่งอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บ้าน หรอื 
อสม. ลงไปสาํรวจกลุ่มบ้านทีต่วัเองรบัผดิชอบ 
โดยใช้แบบประเมิน 2Q (คําถาม 2 ข้อ เพื่อ
ประเมินภาวะซึมเศร้า ของกรมสุขภาพจิต)  
ถ้าแบบประเมนิชีว่้าใครมแีนวโน้ม เจ้าพนกังาน
สาธารณสขุจะกลบัไปทีบ้่านหลงันัน้ พร้อมกบั
แบบประเมนิ 9Q ซึง่มคีาํถาม 9 ข้อ ถ้าประเมนิ
จาก 9Q แล้วพบว่ามีแนวโน้มป่วยจิตเวชจริง 
ทาง รพ.สต.บ้านดอน จะส่งรายชื่อคนไข้ไปยัง
โรงพยาบาลประจําอําเภอ



สู่บ้านดอน...ท่องไปในวิถีไทดํา | 33 

“ชาวบ้านหมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 8 และ 9  
เราจะส่งตัวไปที่ โรงพยาบาลอู ่ทอง ส่วน 
ชาวบ้านจากหมู่ที่ 3, 5 และ 7 เราจัดส่งไปที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งตั้งอยู่ที่
อําเภอสองพี่น้อง ที่เปน็เช่นนี้เพราะชาวบ้าน
เลอืกเอง ด้วยเดนิทางสะดวกกว่า เรากอ็าํนวย
ความสะดวกให้” ผอ.สัจจา อธิบาย

เมื่อทางโรงพยาบาลประจําอําเภอตรวจ
แล้วพบว่าเป็นคนไข้จติเวชจรงิ จะส่งคนไข้กลบั
มาให้ รพ.สต.บ้านดอน ดูแล โดยในครั้งนั้น  
พบผู้ป่วยเพิ่มเติมจาํนวน 2 คน 

ขณะที ่พมิพา เสรมิให้ว่า การรกัษาผู้ป่วย
จิตเวช ใช้ระบบคู่บัดดี้ ผู้ป่วยจิตเวช 1 คน  
ต่อ อสม. 1 คน โดย อสม. จะเข้าไปดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ จดัยาให้ ช่วยเหลอื ตดิตาม สงัเกตการณ์ 
ถ้าคนไข้มอีาการคลุม้คลัง่ ทาง รพ.สต.บ้านดอน
จะส่งต่อไปที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

“การทาํคู่บดัดีใ้ห้ผลค่อนข้างด ีด้วยผู้ป่วย
มีความคุ้นเคยกับ อสม. สามารถสื่อสารกัน 

และยอมกินยาที่ อสม. เตรียมไว้ให้ ที่สาํคัญ 
อสม.ตาํบลบ้านดอน 132 คน ต่างได้รบัการฝึก
อบรมกา รดู แ ลผู ้ป ่ว ย จิ ต เ ว ช เ บื้ อ ง ต ้น 
มาแล้ว” เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏบิัติงานเล่า

กระทั่งในปี 2557 ทางทีมพลังใจเริ่ม 
พดูคยุกนัอกีครัง้ ด้วยมคีวามเหน็หนึง่ขึน้มาว่า 
การดูแลผู ้ป ่วยจิตเวชเพียงกลุม่เดียวนั้น 
น้อยเกินไป ขณะที่ชุมชนยังมีกลุ ่มผู ้สูงอายุ  
ผู ้พิการ ผู ้ป่วยติดเตียง และผู ้ด ้อยโอกาส  
จึงได้ทาํโครงการใหม่ชื่อว่า ‘บ้านดอนปันสุข’ 

“ในส่วนของผู้พกิาร ผู้สงูอาย ุผู้ป่วยตดิเตยีง 
เรามี อสม.ดูแลอยู่ใกล้ชิด แต่เราเพิ่มกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ วัดความดัน บ้านไหนมีผู้ป่วย 
เบาหวาน เราจะตรวจสมาชิกในบ้านให้ด้วย” 
พิมพาว่า

ขณะที่ผู้ป่วยติดเตียง ผูป้่วยระยะสุดท้าย 
ทาง อสม.ได้เข้าไปดแูลเป็นกรณพีเิศษ ตดิตาม
อาการใกล้ชิด และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จาก รพ.สต.บ้านดอน จะเข้าไปตรวจเยี่ยม 

สัจจา ธรรมวงษ์พิมพา ม่วงเพชร
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เข้าใจมากขึ้น เราไม่สามารถให้เขาอยู่ตามมี
ตามเกิดโดยไม่มกีารดแูล หรอืไม่อยู่ในการรบัรู้
ของเราได้” ผอ.รพ.สต.บ้านดอน กล่าว

หลังจบคําของผู ้อํานวยการฯ หญิงวัย
กลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยอารามเร่งรีบ 
ผอ.สัจจา เลยแนะนําให้เรารู ้จักกับ พรศิริ  
พรมเพียงช้าง อสม. เธอนั่งลงข้างๆ แล้วเล่า
เรื่องราวให้เราฟัง เธอว่าเพิ่งเข้ามาเป็น อสม.
เมื่อปี 2554 คอยช่วยเหลือดูแลด้วยจิตอาสา 
ไม่ได้เงินเดือน กระทั่งมีโครงการพลังใจขึ้น 
แล้วหนึ่งในผู้ป่วยนั้นมีพี่ชมด ซึ่งไม่มีใครเป็น 
คู่บัดดี้ 

“บงัเอญิว่าพีเ่ป็นเพือ่นสมยัเรยีนของชมด 
นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ถามว่ากลัวไหม ก็กลัว 
เพราะคดีเขารุนแรง” พรศิริว่า

ชมดตกเป็นผู้ตอ้งหา และถูกดําเนินคด ี
ในปี 2544 แต่ด้วยความที่เขาป่วย จึงรับโทษ
อยู่เพียงหนึ่งเดือนครึ่ง แล้วออกมารักษาตัว

ทุกเดือน หรือถ้าเป็นเคสหนัก จะลงเยี่ยม 
ทุกสัปดาห์

ในส่วนของผู้ป่วยจิตเวชนั้น ทาง รพ.สต.
บ้านดอน ได้ค้นหาต่อเนื่องทุกปี แต่พบว่า  
ไม่มีเพิ่มเติม กลับกันยังลดลง ด้วยมีบางคน 
ที่ เสียชีวิตไป บางคนย ้ายออกนอกพื้นที่  
โดยวันนี้ รพ.สต.บ้านดอน มีผู ้ป่วยจิตเวช 
ในความดูแล 25 คน ในจํานวนนี้อยู่สถาบัน
กลัยาณ์ราชนครนิทร์ 1 คน และรบัโทษในเรอืนจาํ
อีก 1 คน

“ในไม่กีว่นัข้างหน้า เราจะไปรบัผู้ป่วยจาก
สถาบันกัลยาณ์ฯ กลับบ้าน โดยถ้าถามผม 
ก่อนปี 2555 ที่จะทาํโครงการ ผมว่าไม่มีใคร
กล้าทําเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพราะกลัว 
สมัยก่อนผมลงพื้นที่ ชาวบ้านเตือนเลยว่า  
หมออย่าเข้าไป คนนี้น่ากลัว เคยมีประวัติ
ทําร้ายคน ผมลองเดินผ่านไป เขาโยนมีด 
ออกมา แต่กาลเวลาผ่านไป เราเรียนรู้มากขึ้น 

สําเภา เทียนเพชร
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“ตอนนั้นเขากลับมาบ้าน แต่ชาวบ้าน 
กลวัเขา ยงัดทีีค่ณุหมอ รพ.สต. เข้าไปคยุกบัเขา 
ให้เข้ามาทํางานที่รพ.สต. ตัดหญ้า รดนํ้า  
มีค่าจ้างให้ เพื่อให้เขาไม่เครียด ชาวบ้านที่มา
โรงพยาบาลเห็นทุกวัน แรกก็กลัวๆ หลังๆ 
กลายเป็นคุ้นเคย เริม่ได้รบัการยอมรบัมากขึน้”

วนันีช้มดสามารถกลบัมามชีวีติปกต ิอยู่ใน
ชุมชน ขณะที่ยังมีเคสหนักๆ อีกหลายเคส  
แตกต่างกันไป 

“คนหนึง่ลกูเสยีชวีติ แล้วเกิดอาการหลอน 
ปล่อยวางไม่ได้ อีกคนประสบอุบัติเหตุศีรษะ
กระแทกพื้น กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชเดินแก้ผ้า
ไป แล้วยังมีสามีภรรยาอีกคู ่หนึ่งเสียลูกไป  
จนมีอาการป่วยทางจิตทั้งคู่” พรศิริเล่า 

พมิพา ช่วยเสรมิว่า ณ วนันี ้มผีู้ป่วยจติเวช
เพียง 7 รายที่ญาติสามารถพามารักษาตัวได้ 
ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่ อสม. ต้องเข้าไปหา  
เพื่อให้การดูแลถึงที่บ้าน 

“ถามว่าวันนี้ สถานการณ์ดีขึ้นมากน้อย 
แค่ไหน เราว่าดีขึ้นมาก เพราะวันนี้อย่างน้อย
เรารู้ตัวบุคคล ทุกคนอยู่ในความดูแล ผิดกับ
เมื่อกอ่น ที่เรารู้ไม่ครบ ไม่มีการดูแลใกล้ชิด  
ที่สําคัญญาติผู ้ป่วยให้ความร่วมมือมากขึ้น  
ผิดกับแต่ก่อนที่เขายังไม่ยอมรับว่าลูกตัวเอง
ป่วย” เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏบิัติงานอธบิาย

ณ เวลานั้น เรานึกคําพูดที่จะสื่อสารกับ 
พีช่มดไม่ออก ขณะทีเ่ขานัง่นิง่ตรงมมุชดุรบัแขก 
เรายิม้ให้อย่างขดัเขนิ จงึถามไปว่า วนันีพ้ีช่มด
ยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่

“งานหลักของพี่ชะมดวันนี้ คือดูแลแม่ 
ที่ชราภาพ กับออกไปรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ” 
ประธาน อสม. กล่าวเช่นนั้น

เหนือกว่าการดูแลอย่างใกล้ชิด เราว่า
ความเข้าใจนัน้สาํคญักว่า และคงจะด ีถ้าพวกเขา
เหล่านี้ได้รับโอกาสอีกครั้ง...

ชมด แสงเพชรอ่อน พรศิริ พรมเพียงช้าง
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หลงัจากได้เข้าบ้านโน้นออกบ้านนี ้กท็าํให้
เรารูว้่าที่นี่มีกลุ่มเศรษฐกิจจํานวนมาก ทั้งนี้
เราไม่ได้กําลังพูดถึงความรํ่ารวย แต่เป็น
เรื่องของความยั่งยืนล้วนๆ เป็นเศรษฐกิจที่
ละเมียดละไมไปตามวิถีชีวิตของพวกเขา...
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กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านดอนไฮ หมู่ที่ 9

วันนั้นสภาพอากาศแปรปรวน ช่วงเช้า
อากาศร้อนและแดดจ้า แต่ช่วงบ่ายท้องฟ้า
กลับมืดครึ้ม ลมม้วนฝุ ่นขึ้นเป็นวงโค้งแล้ว 
ปลิวไป เราเห็นท่าไม่ดี คิดว่าฝนต้องตกแน่ 
และพื้นที่โดยรอบของโรงสีมีเพียงร่มชายคา
ของไม้ใหญ่เท่านั้น ทั้งพอเหมาะพอเจาะว่า 
มีชุดโต๊ะม้าหินตั้งอยู่ด้านข้างโรงสี ถัดเข้าไป
จากศาลเจ้าซึ่งตั้งกั้นอยู่ ท่ามกลางเสียงอื้ออึง
ของลมผสมกบัเสยีงเครือ่งสข้ีาวทีก่าํลงัทาํงาน 

เราเอ่ยทักทายกับชาวบ้านกลุ่มโรงสีข้าว
ชมุชนบ้านดอนไฮ หมูท่ี ่9 ทีม่าต้อนรบัเรา และ
ท่ามกลางความตระหนกของเรา ในสหีน้าของ
พวกเขากลับตรงกันข้าม คล้ายกับวา่ฝนห่านี้
คือสิ่งที่รอคอยมายาวนาน พลันทําให้เรา 
ทักถามถึงฝนล่าสุดที่ตกมายังบ้านดอน

“ไม ่ตกมานานแล ้ว” ใครคนหนึ่งพูด 
ตอบเรา

กระทัง่เข้าเรือ่ง สหีน้าตลอดจนอากปักิรยิา

ของทุกคนส่งสัญญาณมายัง นิสัน พันธ์เพชร 
ประธานกลุ่มโรงสข้ีาวชมุชนบ้านดอนไฮ เราเอง
ไม่รีรอ ยิงคําถามไปที่เขาทันทีที่เห็นว่ามตินั้น
เป็นเอกฉันท์แล้ว

นิสันเล่าให้เราฟังว่า บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 9 
มปีระชากร 800 กว่าคน จากจาํนวนครวัเรอืน
ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน โดยร้อยละ 
90 เป็นชาวนา แต่พื้นที่บ้านดอนไฮเป็นที่สูง 
ที่ราบที่มีอยู่เป็นแอ่งกระทะ ทาํให้ชาวนาปลูก
ข้าวนาปรัง รอให้ฝนทิ้งช่วงไปก่อน

“แต่ทนีีใ้นหมู่บ้านเราไม่มโีรงสเีลยสกัแห่ง 
ยามที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ต้องนํา
ข้าวไปแปรรูปที่โรงสีนอกพื้นที่ ซึ่งรู้กันอยู่ว่า 
ค่าใช้จ่ายสูง เราเองก็ไม่ได้รํ่ารวย” ประธาน
กลุ่มฯ รําลึกถึงปัญหาต้นตอให้เราฟัง

กระทั่งในป  ี 2550 บ้านดอนไฮได้รับ 
งบประมาณ 250,000 บาท จากโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ
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โครงการ SML ในครั้งนั้นมีการจัดประชาคม
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของคน
ในพืน้ที ่ปรากฏว่าชาวบ้านร้อยละ 70 ต้องการ
ให้มีโรงสีข้าวของชุมชน งบประมาณดังกล่าว
จึงถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งสําหรับสร้าง
โรงเรือนบนที่ดินสาธารณะ ซึ่งคนในหมู่บ้าน
บริจาคให้ เหลือเงินอีกส่วนหนึ่ง จึงนําไปซื้อ
เครื่องสีข้าว แต่ได้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

ในปีถัดมา หมู่บ้านได้รับเงินจากโครงการ 
SML อกีครัง้ เป็นจาํนวน 250,000 บาท และ
ได ้จัดประชาคมขึ้นเช ่นเดิม คนในชุมชน
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า เครื่องสีข้าวที่มีอยู่
มีกําลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

“เครื่องขนาดเล็กสีข ้าวได้เพียง 500 
กิโลกรัมต่อวัน แต่ชาวบ้านมีข้าวบา้นหนึ่ง
ตั้งเทา่ไร เราซื้อเครื่องสีขนาดใหญ่ขึ้น เงิน
ที่เหลือนํามาต่อเติมโรงสี โดยตอนนี้เราสีข้าว
ได้ถึง 1 ตัน” ประธานกลุ่มฯ ว่า

ขณะที่ ดวงสมร แคนเพชร เหรัญญิก
ประจาํกลุ่มช่วยเสรมิว่า หลงัจากมเีครือ่งสข้ีาว
ขนาดใหญ่แล้ว คนในหมู่บ้านเริ่มรวมกลุ่มกัน
โดยใช้วิธีระดมหุ้น หุ้นละ 100 บาท คนหนึ่ง

ซื้อได้ไม่เกิน 50 หุ้น ช่วงแรกมีสมาชิก 94 คน 
ได้เงินตั้งต้นประมาณ 2 แสนกว่าบาท

“เรานาํเงนิตรงนีไ้ปซือ้ข้าวเปลอืกมาสขีาย 
รับซื้อทั้งจากสมาชิก และหมู่บ้านใกล้เคียง 
โดยเราขายราคาเดียวกัน แต่เราเก็บสต็อก
ไว้เยอะไม่ได้ ตอนแรกเราเก็บไว้ 15 ตัน 
มีเงื่อนไขว่าต้องขายให้หมดภายใน 1 ปี ทํามา
หลายปีจนเริ่มอยู่ตัว เก็บสต็อกประมาณ 10-
12 ตันก็พอ” ดวงสมรกล่าว

ด้าน คําสอน พันธ์เพชร ฝ่ายบัญชีของ
กลุ่มอธิบายว่า โรงสีที่นี่สีข้าว 2 ระบบ ไม่ว่า
จะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก คือ สีฟรี 
กับจ้างสี โดยแบบแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่
โรงสีจะเก็บรําและปลายข้าว ส่วนการจ้างสี 
โรงสคีิดถังละ 10 บาท หรือกิโลกรัมละ 1 บาท 
ลูกค้าสามารถนํารําข ้าว ปลายข้าว และ
ข้าวสาร กลับไปได้ทั้งหมด

ฉะนั้นโรงสีชุมชนมีรายได้จากการขาย
ข้าวสาร ราํข้าว และปลายข้าว โดยรายได้เฉลีย่
หลังหักค่าใช้จ่ายและกันเข้ากองกลางสําหรับ
เป ็นค ่าซอ่มค ่าอะไหล ่เครื่ องสีแล ้วอยู ่ที่ 
200,000 กว่าบาทต่อปี 
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ปัจจุบันกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านดอนไฮ 
มีสมาชิก 61 คน มีข้อกําหนดว่าต้องเปน็คน 
หมู่ที่ 9 โดยเวลานี้มีหุ้นรวม 188,200 บาท 
คําสอนอธิบายว่า ที่สมาชิกน้อยลงเพราะ 
บางคนขอถอนหุ้น ส่วนคนที่ยังอยู ่จะได้รับ
เงนิปันผลทุกปี ขึ้นกับผลกาํไรที่ได้ ซึ่งทุกวันนี้
สมาชิกได้เงินปันผลเฉลี่ยร้อยละ 10 

“เราอาศัยแนวคิดที่ว่าพึ่งพาตนเองให้ได้
มากที่สุด เราต้องการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน  
ไม่ได้ตอ้งการผลกําไรมากมาย แค่เรามีโรงสี
ภายในหมู่บ้านกด็ใีจแล้วครบั เรือ่งกาํไรไม่หวงั
เท่าไร เป็นผลพลอยได้” ประธานกลุ่มสรุป... 

นิสัน พันธ์เพชร สายยน พันธ์เพชร สมจิตร์ ถึกเพชรสมจิตร์ ถึกเพชร สมร แคนเพชร

ไสว พันธ์เพชร
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ร้านคา้ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ

จากโรงสีชุมชน เราเดินทางมาที่ร้านค้า
ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ ฝนควบเรามาถึงที่นี่
เร็วกว่าเวลานัดหมายถึงครึ่งชั่วโมง เราเลย 
มเีวลาสาํรวจร้านค้าแห่งนี ้หยบิขนม เครือ่งดืม่
มารองท้อง พลางดูวิธีการทํางานของคนขาย 
ตั้งแต่การคิดเงินไปจนกระทั่งการจดบันทึก

“ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ซื้อครั้งหนึ่ง
เราจะลงรายการไว้ให้ เพือ่นาํไปคํานวณปันผล
เฉลี่ยคืน” คนขายบอกเรา

เราปลกีตวัมานัง่กินขนมทีโ่ต๊ะม้าหนิหน้าร้าน 
พอดีกับที่ขนมหมดถุง บุญมี อินทร์แสน ฝ่าย
บญัชขีองร้านค้าชมุชนแห่งนี ้เทยีบมอเตอร์ไซค์
ที่หน้าร้าน เราได้รับการแนะนาํให้รู้จักกัน

ในมอืของเธอมสีมดุบญัชตีดิมาด้วย เราต่าง
นัง่ลงทีช่ดุม้าหนิ เพือ่แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั 
บุญมีเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของร้านค้าชุมชน
แห่งนี้ ซึ่งเริ่มต้นจากคนที่บ้านบ่อไปทํางาน 
ที่อีสาน แล้วไปเห็นรูปแบบของร้านค้าชุมชน 
ซึ่งในเวลานั้นบ้านบ่อมีร้านขายของชําทั่วไป 

แต่ไม่มีร้านสวัสดิการของหมู่บ้าน เมื่อกลับ 
มาบ้าน จึงนํามาเล่าสู ่กันฟัง และเริ่มต้นสู ่ 
การลองทําดูบ้าง 

“เราเริม่ในปี 2544 ตอนนัน้มสีมาชกิ 115 
คน ลงหุ้นกนัหุ้นละ 10 บาท ไม่จาํกดัจาํนวนหุ้น 
ได้เงินตั้งต้นมา 40,000 บาท เรานํามา 
เช่าบ้านเพือ่เปิดเป็นร้านค้า ซือ้ชัน้วางของ และ
ซื้อสินค้า ตอนนั้นเราเปดิตั้งแต่ 6 โมงเช้า  
ถึง 2 ทุ่ม” บุญมีว่า

กระทั่งในปี 2550 มีงบประมาณจาก
โครงการ SML มาลงทีห่มู่บ้าน 250,000 บาท 
ชาวบ้านส่วนใหญ่เหน็พ้องให้นาํมาสร้างร้านค้า
ชุมชนแห่งใหม่ขึ้น โดยได้โครงสร้างหลักอย่าง
ตัวร้าน และหลังคา เปดิทําการทั้งอย่างนั้น  
จนในปีถัดมาหมู่บ้านได้รับงบ SML อีกครั้ง 
จํานวนเงิน 250,000 บาทเท่ากับครั้งก่อน 
โดยนําเงนิ 150,000 บาท มาทาํกระจกและ
ฝ้าเพดาน ส่วนทีเ่หลอือกี 100,000 บาท เป็น
ทนุหมนุเวยีนซือ้ของเข้าร้าน และนาํมาจดัสรร

ร้านคา้ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ
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เป็นหุ้นให้กับทุกครัวเรือนในหมู่ที่ 8 เพื่อให้
บ้านที่ยังไม่เข้าเป็นสมาชิกได้เป็นสมาชิก และ
สมาชิกเดิมได้มีหุ้นเพิ่ม

“ร้านเราขายทกุอย่างทีใ่ช้ในชวีติประจาํวนั 
แต่ไม่มขีองสด ซือ้มาจากในตวัอาํเภอ บางอย่าง
ขายถูกกว่า บางอย่างเท่ากัน” บุญมีว่า

นอกจากบุญมีแล้ว ธัญวรัตน์ หลักเพชร 
สมาชกิของร้านค้าชมุชน ซึง่คอยช่วยเหลอืงาน
ของบุญมี ยังช่วยเสริมอีกด้วยว่า เมื่อสมาชิก
มาซือ้ของ ต้องแจ้งหมายเลขสมาชกิแก่คนขาย 
ซึง่จะกดเครือ่งคดิเงนิแล้วนาํบลิใส่ไว้ในตะกร้า 
เมือ่ถงึเวลาปิดร้านในแต่ละวนั บญุมจีะรวบรวม
บลิเพือ่นาํไปทาํบญัชขีองร้าน นอกจากนีค้นขาย
จะคอยลงรายการซื้อในสมุดของสมาชิก 
แต่ละคน โดยเรียงยอดซื้อเป็นแถวในแนวดิ่ง 
ครบ 6 เดือน จะมีการปันผลเฉลี่ยคืนให้กับ 
ผู้ซื้อ และเปลี่ยนสมุดเล่มใหม่

“ร้านเปิด 6 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม พอ 2 ทุ่ม
พี่ต้องมาทําบัญชี ดูเงินในสมุดให้ตรงกับบิล
ขาย ใครซื้อเยอะก็ได้ปันผลเยอะ” บุญมีว่า

นอกจากปันผลเฉลี่ยคืน ซึ่งแบ่งเงินกําไร
ถึงร้อยละ 45 แล้ว ยังมีการจัดสรรให้ผู้ขาย
ร้อยละ 21 ปันผลหุ้นร้อยละ 13 ค่าทําบัญชี

ร้อยละ 7 ค่ารถร้อยละ 5 ซื้อสินค้าร้อยละ 3 
ตรวจสินค้าร ้อยละ 2 การเงินร ้อยละ 2 
ทุนสาํรองร้อยละ 1 การกุศลร้อยละ 0.5 และ
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 0.5 

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ว่ามาแล้ว 
สมาชิกยังได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าเงินเชื่อ 
โดยไม่คิดดอกเบี้ย 

“เราติดตามคืน ไม่ให้เบี้ยว (ยิ้ม) อาจจะ
ไม่จ่ายหมด แต่ขอให้มาตัดหนี้ ถ้าตัดไม่หมด 
เวลาปันผล เราจะหกัใช้หนีเ้ลย” บญุมว่ีาเช่นนัน้

เราขออนุญาตบุญมีเปดิดูรายการในสมุด
บนัทกึ เหน็รายชือ่มากมาย นบัรวมได้ 283 คน 
บุญมีว่าตัวเลขดังกล่าวคือจาํนวนสมาชิก 

หากต้องการซื้อหุ ้นใหม่ ราคายังอยู ่ที ่
หุ้นละ 10 บาทเหมือนเดิม แต่จํากัดไม่เกิน
คนละ 10 หุ้น และสมาชิกไม่จําเปน็ต้องอยู่ 
ในหมู่ที่ 8

“ตอนนี้เราเปิดให้คนหมู่อื่นซื้อหุ้นได้ สิทธิ
เหมอืนกนั ขอให้เขามาซือ้ของร้านเรา แต่ตอนนี้
เราขายหุ้นได้ไม่เกินคนละ 10 หุ้นแล้ว เพราะ
เมือ่ก่อนคนน้อย ได้ปันผลเยอะ ยิง่รวมกบัทีเ่รา
แจกหุ้นให้ทุกบ้านด้วย ส่วนแบ่งเลยมากขึ้น  
เราเลยต้องจํากัดหุ้นไว้” บุญมีทิ้งท้าย...

บุญมี อินทร์แสน ธัญวรัตน์ หลักเพชร มาลี หลักเพชร
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‘เซียน’ จักสาน

เหมือนว่าบ้านหัวทํานบ หมู่ที่ 4 ที่เรา
กาํลงัจะไปนัน้อยู่ไกลจากบ้านอืน่มาก ทวิทศัน์
สองฝ่ังทางเป็นท้องทุ่ง แปลกตาทีย่่านนีเ้ขาเริม่
ทํานากันแล้ว พูดคุยกับผู ้นําทางจึงได้รู ้ว ่า  
บ้านหัวทาํนบเป็นที่ตํา่ นํ้าชุ่มอยู่ตลอด ในปีที่
สุพรรณบุรีร้อนแรง บ้านนี้คงยิ้มแป้นกว่าใคร 
แต่พูดคุยดูแล ้ว หากเป ็นยามปกติ บ้าน 
หัวทํานบค่อนข้างลําบากอยู่ไม่น้อย เพราะ 
นํ้าขังนาน 

เราเดินทางมายังบ ้านของนักจักสาน 
ในหมู่ที่ 4 ลัดเลาะเข้ามาลึกพอสมควร เป็น
บ้านไม้ใต้ถุนสูง หน้าบา้นมีหญิงสูงวัยนั่งอยู่ 
ผูน้ําทางของเราสอบถามพูดคุย เราจึงรูว้ ่า
หญงิผู้นีค้อืภรรยาของชายทีเ่ราเดนิทางมาพบ

โปร่ง หมวดคูณ หรือป้าโปร่ง เราถือ
วิสาสะเรียกเช่นนั้น เธอเดินนาํเราไปด้านหลัง
บ้าน เมื่อเข้าไปเราพบกระชัง สุ่ม กับเครื่อง
จักสานอีกหลายชนิดที่ไม่รู ้ชื่อเรียก เราชัก

สงสัยว่าเดินมาทางด้านหลังหรือด้านหน้า 
กันแน่ เพราะเมื่อผ่านตัวบ้านเข้าไป เราเห็น
ถนนคอนกรีตอีกเส้นตัดพาดอยู่ ดูสภาพแล้ว
ยังใหม่ ป้าโปร่งเรียกสามีแบบเป็นกันเอง 

สามีของป้าโปร่งชื่อ เซียน หมวดคูณ  
เป็นมือจักสาน และยังเปน็ ‘หมอเสน’ (หมอ
พิธีกรรมของคนไทดํา) แกนั่งทอดหุ ่ยอยู ่ 
บนเปล ในมือยังไม่จับกิจการงาน เหมือนรู้ว่า
เราจะมา

ลุงเซียนบอกกับเราว่า แต่ก่อนเคยเป็น
ชาวนา กระทั่งทํานาไม่ไหว จึงอยู่เฝ้าบ้าน 
ให้ลูก และทํางานจักสานไปด้วย โดยทํา 
ต่อเนื่องมา 10 กว่าปีแล้ว

“แต่ก่อนเลี้ยงควาย เห็นว่ามีไม้ไผ่อยู ่  
เลยตัดมาลองทํา พอทําแล ้วทรงไม ่สวย  
เลยไปให้เขาแนะเขาสอน ทีเดียวก็จําได้  
เป็นพรสวรรค์” ลุงเซียนกล่าวด้วยความภูมิใจ

‘เซียน’ จักสาน

เซียน หมวดคูณ
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ด้วยความที่อายุอานามมากแล้ว ป้าโปร่ง
จึงช่วยลุงเซียนเล่า 

“ช ่วงนี้มือไม ้ลุงแกไม ่ค ่อยมีแรงแล ้ว  
ป้าคอยช่วย โดยไม้ที่ใช้ทําจักสานเป็นไม้ไผ่
สสีกุทีแ่ก่หน่อย และใช้ผวิของตวัไผ่ เนือ้เอาทิง้ 
ลองจับตัวงานดู จะเห็นว ่าแข็งแรงมาก”  
ป้าโปร่งว่า  

ไม้ไผ่สสีกุนี ้ป้าโปร่งขอซือ้จากคนในตาํบล 
แต่ต้องไปตัดและขนกลับมาเอง ครั้งหนึ่ง  
4-5 ลาํ ราคาลาํละ 25 บาท หรือ 30 บาท 
แล้วแต่ขนาด

เราไม่ค่อยรู้จกัเครือ่งไม้เครือ่งมอืทีล่งุเซยีน
ประดษิฐ์ เลยขอให้ป้าโปร่งช่วยแนะนาํ เริม่จาก
ตะแกรงตากปลา ซึ่งเราสับสนคิดไปว่าเป็น 
กระด้ง ลําบากถึงป้าโปร่งที่ต้องไปหากระด้ง 
มาเทียบให้เห็น กระทั่งประจักษ์แก่สายตา 
ว่ากระด้งเป็นเส้นตอกกว้างสานทึบ ขณะที่
ตะแกรงของลงุเซยีนใช้ผวิไม้ไผ่แขง็ ขดักนัเป็น
ตาถี่ นอกจากนี้ยังมีตะข้องใส่ปลา กระชัง พัด 
สุ่มไก่ และสุ่มครอบปลา 

สินค้าทั้งหมดนี้ คู่สามีภรรยาผลิตตามสั่ง
และวางขายที่บ้าน โดยมีลูกคา้จากทั้งในและ
นอกพื้นที่ ขายในราคาสูงกว่าราคาตลาด 
เล็กน้อย ด้วยมีความแข็งแรงทนทาน

“อันนี้ใช้ผิวล้วนๆ ตลาดเขาไม่ใช้ผิว เขา
ใช้ผ่าตอกตะแคงมัง่ ขีต้อกมัง่ ราคาถกูกว่า แต่
ตากแดดแล้วผุไว” ป้าโปร่งเล่า

ไม ่เพียงเท ่านั้น ลุงเซียนยังถ ่ายทอด
ภูมิปัญญาการจักสานให้นักเรียนจากโรงเรียน
บ้านหัวทํานบด้วย เป็นการสอนทําชิ้นงาน
ง่ายๆ ส่วนถ้าพดูถงึการสบืทอดความรู้ต่อแบบ
จริงจัง เรื่องนี้นับว่าน่าเสียดาย เพราะว่ากัน
ตามความเป็นจริงแล้ว จะมีสักกี่คนที่ยอม
ทํางานจักสาน

“ซือ้เอาง่ายกว่า ทาํงานอืน่ดกีว่า” ป้าโปร่ง
ว่า

เราเองคิดตามคําพูดของป้าโปร่ง จริง
อย่างที่แกว่า อย่าว่าแตซ่ื้อสุ่มซื้อตะข้องเลย 
เราเข้าตลาดก็ได้ปลามากินแล้ว เสน่ห์แบบ 
ลูกทุ่งนับวันคงจะเลือนหาย...

โปร่ง หมวดคูณ
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บ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 อยู่ติดกับอําเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เราสังเกตเห็น
จากป้ายสฟี้า ตรงจดุทีร่ถเลีย้วขวาเข้าหมู่บ้าน 
สงัเกตว่าบ้านเรอืนโซนนีต้ัง้เรยีงกนัอยู่ทางขวา 
ฟากซ้ายเป็นทุ่งนา รถหยุดอยู่ที่หน้าบ้านไม้
หลังหนึ่ง เป ็นเรือนยกใต ้ถุนสูง เราเห็น 
หญิงวัยกลางคนสามคนใส่เสื้อคล้ายเปน็ทีม  
บนตั่งไม้มีเครื่องพริกแกงทั้งตะไคร้ พริก 
กระเทียม และหอมแดง วางแยกไว้ในตะกร้า
แต่ละใบ ทั้งหมดล้างและสะเด็ดนํ้าแล้ว ข้าง
ตะกร้าเป็นเขียง มีดวางอยู่พร้อม ข้างๆ มี 
คณุยายกาํลงัเลีย้งหลาน และลกึเข้าไปมตีัง่ไม้
อีกหลัง นั่นก็แม่ลูกอ่อนกาํลังเลี้ยงลูก

เราจดัแจงตวัเองให้นัง่ลงตามทีว่่างทีอ่าํนวย 
พอดกีบัทีท่ัง้สามกาํลงัเตรยีมขึน้งานหน้าเขยีง 

เราเบรกพวกเธอไว้ก่อน หั่นไปคุยไปคงจะ 
ไม่ได้ความเท่าไร อีกทั้งถือมีดแบบนั้น เดี๋ยว
พลาดขึ้นมาจะยุ่ง 

พิณ ไฝเพชร ประธานกลุ ่มพริกแกง 
บ้านดอนปอจึงผละออกมา นั่งลงใกล้เรา  
เธอเล่าว่าในหมู่บ้านปลกูสมนุไพรไว้พอสมควร 
มีทั้งข่า ตะไคร้ และมะกรูด แต่ใช้ประโยชน ์
ไม่เต็มที่ 

“เวลาบ้านเรามีงาน ต้องทําอาหารเลี้ยง
แขกจาํนวนมาก กไ็ปซือ้พรกิแกงทีห่มู่บ้านอืน่” 
พิณว่า

เมื่อมีของอยู่ แต่ไม่ได้ใช้ บรรดาแม่บ้าน
จึงปรึกษากันว่า น่าจะลองทําพริกแกงเอง  
เลยรวมกลุ่มกันประมาณ 10 คน เพื่อเขียน
โครงการขอกู้เงนิจากกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

พริกแกงบ้านดอนปอพริกแกงบ้านดอนปอ
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จาํนวน 20,000 บาท เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2557 
เงนิตัง้ต้นทีไ่ด้มา กลุ่มฯ นาํไปซือ้เครือ่งบด

ราคาประมาณ 10,000 บาท ที่ เหลือ 
ซื้อวัตถุดิบ แต่ ณ เวลานั้น กลุ่มฯ ยังไม่มีสูตร 
ที่แน่นอน อาศัยไปขอสูตรจากหมู ่บ้านอื่น  
แล้วพลิกแพลงไปเรื่อยๆ

“เราทําพริกแกงเผ็ดก ่อน แล้วต ่อมา 
ไมน่านก็เริ่มทํานํ้าพริกเผา นํ้าพริกแกงส้ม 
นอกจากนีย้งัมนีํา้พรกิปลาร้าสบั ตวันีล้กูค้าสัง่
ถึงจะทาํครั้งหนึ่ง” พณิอธิบาย

ด้าน จนัทร์ กาละวงศ์ หนึง่ในสมาชกิกลุ่ม
ช่วยเล่าต่อว่า ช่วงแรกไม่ได้ผลติบ่อยนกั เพราะ
ยังไม่มีลูกค้าประจํา กระทั่งรสชาติเริ่มเข้าที่
และมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑ์ จงึไปเสนอขาย
ตามร้าน โดยเวลานี้มีร ้านค้าตลาดนัดรับ
ประจําอยู ่ร้านหนึ่ง กลุ่มฯ ส่งพริกแกงเผ็ด 
ไปขายกิโลกรัมละ 90 บาท นอกจากนี้ กลุ่มฯ 
ยังบรรจุเป็นถุงเล็ก 10 บาท หรือ 20 บาท 
เพื่อขายกันในหมู่บ้านใกล้เรือนเคียง ทั้งยังรับ
ทําตามสั่งสาํหรับงานพธิีของคนไทดาํด้วย

“ตอนนี้อาทิตย์หนึ่งทาํ 2-3 ครั้ง ครั้งละ

ประมาณ 6 กิโลกรมั กาํไรประมาณ 200 บาท
ต่อครั้ง” จันทร์กล่าว 

ด้านการจดัการกลุ่มนัน้ ราํเพย ปานเพชร 
สมาชกิอกีคนเสรมิว่า กลุ่มหกักาํไรเข้ากองกลาง
เดือนละ 200 บาท เพื่อเป็นค่าอะไหล่หรือ 
ค่าซ่อมเครื่องบด โดยเวลานี้มีเงินกองกลาง
ราว 2,000-3,000 บาท ส่วนเงนิกู้ส่งคนืหมด
ตัง้แต่ปีแรก และไม่กู้ต่อ เพราะเน้นให้พออยู่ได้ 
อีกทั้งเวลานี้กลุ่มฯ เหลือเพียงสามทหารเสือ 
ที่เราคุยด้วย คนอื่นๆ ถอนตัวไป ด้วยเงื่อนไข
ดา้นเวลา ซึ่งทั้งสามไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อน 
ด้วยสามารถจัดการกลุ่มฯ ได้ง่าย 

“เราคิดค่าแรงทุก 15 หรือ 20 วัน เฉลี่ย
แล้วมีรายได้คนละประมาณ 1,200 บาท 
ต่อเดือน” ราํเพยว่า

เราพูดคุยต่อเรื่องสัพเพเหระ เนื้อหา 
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพริกแกง ทั้งสามคนจึง
ปลีกตัวไปประจําเขียง แล้วทุกคนก็เริ่มจาก
ตะไคร้ เสียงหั่นดังเป็นจังหวะ บางช่วงสอดรับ
ประสานกันดี บางช่วงก็ไม่ แต่ที่แน่นอนกว่า 
คือกลิ่น หอมตะไคร้ไปทั่วใต้ถุนนั้นเลย...

พิณ ไฝเพชรจันทร์ กาละวงศ์ รําเพย ปานเพชร
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ฝังมุก หมู่ที่ 3 
บ้านยางไทย

ตอนที่เราไปถึงบา้น อารมย์ สัมฤทธิ์  
เขาและครอบครัวกําลังวุ ่นอยู ่กับการซ่อม 
โต๊ะหมู่บูชาเพื่อให้ทันส่งพรุ่งนี้

“วัดเขาเอามาให้ซอ่ม พรุ่งนี้จะมีงานที่ 
ศาลแม่ย่ามอญ เป็นศาลเก่าแก่โบราณอยู่ติด
กับตัวโบสถ์นั่นแหละ” อารมย์ว่า

ภายในบา้นของอารมย ์มี เครื่ องมือ 
เครื่องใช้วางเรียงราย ดูไม่เป็นระเบียบนัก  
แต่สาํหรบัเจ้าตวัแล้วไม่ใช่ปัญหา เพราะคงจาํได้
ว่าวางอะไรไว้ตรงไหน เรามองแวบแรกแล้ว
พลันคิดไปถึงงานของช่างไม้ จากหลักฐานทั้ง
เศษไม้ และโรงเลือ่ยขนาดย่อมทีต่ัง้อยู่มมุหนึง่ 

เขาละจากงานเร่งด่วน แล้วนั่งลงคุยกัน 
กับเรา ดวงตาของเขากลมโต ซุกซ่อนอยู่ใต้
แว่นสายตาขนาดใหญ่ พลันที่เขาเปล่งเสียง 
สาํเนยีงกฟ้็องออกมาว่าเขาไม่ใช่คนไทดาํ และ
ไม่ใช่คนสุพรรณบุรีเป็นแน่ ถามกันไปตรงๆ  

จึงได้ความว่าอารมย์เป็นคนสุราษฎร์ธานี แต่
มาได้ภรรยาที่ตําบลบ้านดอน 

เราพูดคุยกันถึงที่มา ตําแหน่งทางหน้าที่
การงานที่ใครต่อใครเรียกเขาติดปากคือ  
‘ช่างรมย์’ เรื่องราวต้องสืบสาวย้อนความกัน
ไปตั้งแต่อารมย์เดินทางเข้ากรุงเทพฯ และ
ทํางานเป็นลูกจ้างในร้านมุก ในกรุงเทพฯ  
ได้ 10 กว่าปี กระทัง่พบกบัภรรยา จงึย้ายมา 
สร้างครอบครัวที่ตําบลบ้านดอน ช่วยภรรยา
ทํานา ขณะเดียวกันก็ยังทาํงานมุกไปด้วย 

“ความรู้นั้นมันติดตัว ผมมาอยู่บ้านแฟน 
กร็บังานกรอบรปู ทัง้กรอบไม้ หรอืกรอบฝังมกุ 
แต่ไม่ตายตัว ด้วยเราเป็นช่างฝีมือ งานจึง 
ปรับเปลี่ ยนไปเรื่ อยตามความต ้องการ 
ของลูกค้า จนมีทั้งทําพนักพิงอาสนะ ฐานมีด 
ตดัหวายลกูนมิติ แต่ของพวกนีข้ายได้แค่บางช่วง 
เลยหันมาทําแก้มปืนขาย” ช่างรมย์เล่า

ฝังมุก หมู่ที่ 3 
บ้านยางไทย

อารมย์ สัมฤทธิ์ และภรรยา
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ไม่ทนัขาดคาํ เขาลกุไปหยบิตวัอย่างผลงาน
มาให้ดู เป็นด้ามปืนหลากหลายแบบ ทั้งด้าม
เรซิน ด้ามไม้ ด้ามฝังมุก และงานยากที่สุดคือ
ด้ามฝังมกุเขยีนลาย สนนราคาเรซนิจะถกูทีส่ดุ 
ส่วนด้ามฝังมกุจะมรีาคาคู่ละ 1,000 บาท และ
ถ้าเขียนลายด้วยจะมีราคาถึง 1,500 บาท 

“ลูกค้าเป็นคนในพื้นที่ อย่างตํารวจเขตนี้ 
โรงพักนี้รู้จักผมหมดทุกคน” เขากล่าวอย่าง
อารมณ์ดี

เราขอให้ช ่างรมย์ช ่วยอธิบายการทํา 
ดา้มปืนแบบฝังมุกเขียนลาย ด้วยยังไม่ค่อย
เห็นภาพเท่าไรนัก ว่าทําอย่างไรถึงออกมา 
เช่นนี้ ช่างรมย์ว ่า เริ่มจากทําด้านในของ 
ด้ามปืน โดยนําแผ่นไม้เนื้อแข็งอย่างไม้ประดู่
หรอืไม้ชงิชนัมาเซาะด้วยสิว่และเครือ่งเราเตอร์ 
ก ่อนวัดและตัดออกมาเป ็นตัวด ้าม  ใช  ้
กระดาษทรายขัดให้เรียบ ติดเศษมุกด้วย 
กาวลาเท็กซ์ แล้วราดนํา้ยาเรซิน จากนั้นนาํไป
เจียให้เรียบเสมอกัน ต่อมาบรรจงเขียนลาย
ด้วยปากกา ‘โรทริง’ (Rotring) หรือที่คนไทย
เรียกกันว ่า  ‘รอตติ้ ง ’  เป ็นหมึกซึมชนิด 
หลอดสาํเร็จ ถมสีให้เข้มอีกรอบ และสุดท้าย
เคลือบเงาด้วยนํา้มันกาแลนท์ 

“ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการทาํด้าม เพราะ
มนัต้องทาํให้พอด ีมเิช่นนัน้มนัประกอบเข้ากบั
ด้ามปืนจรงิไม่ได้ เหน็อย่างนี ้กว่าจะได้ชดุหนึง่
ต้องใช้เวลา” ช่างรมย์ว่า

เศษมุกเหล่านี้ ช่างรมย์ซื้อมาจากร้าน 
ทีรู่้จกัในกรงุเทพฯ ราคากิโลกรมัละ 150 บาท 

โดยต้องนํามาล้างทําความสะอาด แล้วใช้คีม
ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจึงจะพร้อมใช้งาน

“ถ้าคนตัดไม่เป็นจะกระเด็นหมด เวลา 
เราตัดต้องเอานิ้วบังคับไว้” มืออาชีพอธิบาย
พร้อมตัดมุกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูชิ้นเท่าๆ กัน
ให้ดูเป็นตัวอย่าง

ไม่เพียงแต่ด้ามปืนหรือกรอบรูป ช่างรมย์
ยังรับประดับมุกในงานประเภทอื่น อย่างที่ทาํ
ค้างอยู่ตอนนี้ คือตะลุ่มที่เพิ่งประดับมุกไปได้
เพียงร้อยละ 10 เป็นภาชนะทําจากหวาย
ลกัษณะคล้ายพานซ้อนกนัหลายชัน้ สาํหรบัใส่
ของถวายพระ ช่างรมย์ว่ากว่าชุดนี้จะเสร็จ 
ต้องใช้เวลาอีกนาน เพราะต้องเขียนลายด้วย

เมื่อความสามารถด้านนี้เอกอุเป็นที่รู้จัก 
ช่างรมย์จึงปล่อยให้ท้องนาเป็นหน้าที่ของ
ภรรยา ส่วนตวัเขาผนัตวักลบัมาเป็นช่างจรงิจงั 
ด้วยลูกค้าสั่งงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนแทบ
ไม่มเีวลาทาํอย่างอืน่ ขณะทีส่มาชกิในครอบครวั
ก็มาช่วยทํางานด้วย

“ชีวิตผมที่ว่ามาอยู่นี่นะ กลางวันทํางาน 
ทั้งวัน กลางคืนหา้ทุ่มยืนพื้น ถ้าวันไหนไม่ม ี
งานเขียนลายผมก็มาขัด ขั้นตอนการทํายาก 
ถึงไม่ค่อยมีใครอยากทํา ต้องใจรักจริงๆ”  
ช่างรมย์ว่าเช่นนั้น

เราหยิบด้ามปืนฝังมุกเขียนลายขึ้นมาดู 
และยอมรบัในความเป็นจรงิ พลนักบัทีช่่างรมย์
จัดแจงคว้าปากการ็อตติ้งแล้วบรรจงวาดลาย
คร ่าวๆ  ลงบนด ้ามป ืนที่ขัดแล ้วให ้เราดู 
เป็นขวัญตา...
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สุดใจ พรมเพชร
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วันนี้ที่บ้านของ สุดใจ พรมเพชร ทายาท
รุ่นที่สองของธุรกิจกล้วยฉาบแห่งบ้านดอนใต้ 
หมู่ที ่6 กาํลงัยุ่งกบัการเร่งผลติสนิค้าให้ทนัส่ง
ในวันรุง่ขึ้น แต่กระนั้นแม่ของสุดใจ รวมถึง 
ตัวเธอเองก็เตรียมตัวต้อนรับเราด้วยอัธยาศัย
ไมตร ีโดยมสีดุใจมารบัหน้า ขณะทีแ่ม่ของเธอ
ฝากความห่วงใยผ่านนํ้าดื่มที่แช่จนเป็นวุ ้น 
ไว้ให้เราดับกระหายและคลายร้อน

เราไดร้ับเชิญให้นั่งที่ชานหน้าบ้าน ในรั้ว
เดยีวกนันีม้บ้ีานสองหลงั เรานัง่อยู่หลงัทางขวา 
ชานด้านข้างของเรือนทางซ้ายเป็นที่บรรจุ
กล้วยใส่ถุง เรามองเห็นได้อย่างถนัดถนี่

“ทุกวันพุธพี่จะรวย” สุดใจว่า ด้วยวันพุธ
จะมีพ่อค้ามารับของถึงที่

เมือ่ได้ดืม่นํา้เยน็ๆ เราต่างรู้สกึสบายตวัขึน้ 
บทสนทนาจึงเริ่มพรั่งพรูไปตามจังหวะ เธอว่า
ธุรกิจกล้วยฉาบนี้เริ่มต้นจากคุณแม่ของเธอ 
โดยในปี 2536 หมู่บ้านมีกล้วยนํา้ว้าอยู่มาก
จนรับประทานไม่ทัน ชาวบ้านที่ว่างงานจึง 
รวมกลุ่มกัน 14 คน เพื่อผลิตกล้วยฉาบ โดย 
เคหะกิจของเกษตรอําเภออู ่ทองมาสอนวิธ ี
การแปรรูปกล้วยนํ้าว ้า รวมถึงสนับสนุน
อุปกรณ ์พื้ นฐานอย ่างกะละมั ง  กระทะ  
และเครื่องรีดถุงพลาสติก หลังอบรมแล้ว  

กลุ่มรวมตวักนัได้ระยะหนึง่ แต่ด้วยการบรหิาร
จัดการที่ไม่ลงตัว จึงยุบกลุ ่มในปี 2540  
ขณะที่คุณแม่ของสุดใจยังคงทาํต่อ 

“ทําภายใต้ยี่ห้อแม่วงศ์รักษ์ เป็นธุรกิจ
ครอบครัว มีแม่ พี่(สุดใจ) แล้วก็พี่สะใภ้ ส่วน
แรงงานอีก 8 คน มีบางคนเป็นสมาชิกเก่าที่
เราจ้าง นอกจากนี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย ์
หรือช่วงปิดเทอม เราจะจ้างงานนักเรียนด้วย” 
ทายาทรุ่นที่สองกล่าว

ระยะแรกมสีนิค้าหลกั 2 อย่าง คอืกล้วยฉาบ 
และกล้วยม้วน ซึง่นอกจากแรงงานทีห่มนุเวยีน
ในหมู่บ้านแล้ว โรงขนมแห่งนี้ยังรับซื้อกล้วย
จากคนในตําบล โดยหวีเล็กให้ราคา 8 บาท 
หวีใหญ่ 10 หรือ 12 บาท แต่ชว่งหลังมานี้ 
กล้วยภายในตําบลไม่เพียงพอ ต้องซื้อจาก
แหล่งอื่นมาทดแทน 

เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้ว แรงงานแต่ละคน
มหีน้าทีข่องตวัเอง เริม่จากแผนกปอกนาํกล้วย
ไปปอก ต่อด้วยแผนกทอดทําหน้าที่หั่นและ
ทอด จากนั้นแผนกฉาบนํากลว้ยที่ทอดแล้ว 
ไปฉาบนํา้ตาล ปิดท้ายทีแ่ผนกบรรจ ุรบัผดิชอบ
บรรจุกล้วยฉาบใส่ถุง รีดปดิปาก และบรรจุ 
ลงกล่องให้เรียบร้อย นาํไปตั้งเรียงไว้หน้าร้าน
เพื่อรอให้รถมารับ 

สุดใจ พรมเพชร
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“ค่าแรงเราคิดให้เป็นรายชิ้น อย่างทอด 
เราให้ถังละ 28 บาท ต่อปริมาณ 6 กิโลกรัม 
ค่าฉาบถังละ 12 บาท ส่วนงานบรรจุให้ราคา 
100 ถุง ต่อเงิน 20 บาท ถ้าถุงใหญ่ให้ร้อยละ 
40 บาท” สุดใจเล่า

ปัจจุบัน กล้วยฉาบแม่วงศ์รักษ์มีลูกค้า
หลัก 3 ราย โดยสินค้าที่ทาํส่งมี 2 ขนาด คือ
ถงุเลก็ 40 กรมั และถงุใหญ่ 120 กรมั สาํหรบั
ถุงเล็ก สุดใจต้องผลิตให้ได้สัปดาห์ละ 700 
กล่อง กล่องละ 40 ถุง เพื่อส่งยี่ปั๊วที่ราชบุรี 
400 กล่อง และที่ศาลายาอีก 300 กล่อง 
ราคากล่องละ 120 บาท ขณะที่ถุงใหญ  ่
ต้องผลิตให้ได้สัปดาห์ละ 200 ถุง ราคาส่ง 
ถุงละ 20 บาท เพื่อส่งไปขายที่รา้นเอกชัย 
สาลี่สุพรรณ

นอกจากส่งขายตามร้านทีว่่าแล้ว ทีน่ีย่งัทาํ
บรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาด วางขายที่บ้าน 
ให้ลูกค้ามาเลือกตามใจชอบ แต่ที่ขายดีคือ
แบบ 4 ขีด 50 บาท และหนึ่งขีดครึ่ง 20 บาท 
และยงัมหีลายรสชาต ิเช่น ฉาบนํา้ตาล เคม็ จดื 
และบาร์บีคิว 

สุดใจว่า ธุรกิจนี้ใช้แรงงานเป็นหลัก ไม่ได้
ใช้เครื่อง จึงต้องคิดสินค้าใหม่ๆ เพื่อลดระยะ

เวลาในการผลิต อย่างเมื่อ 2 ปีก่อน เธอเริ่ม
ทดลองทาํเผอืกเส้นทอด ด้วยทาํได้ไว โดยเธอ
ศึกษาสูตรการทําจากอินเทอร์เน็ต ปรับจนได้
รสชาติที่ต ้องการ และเริ่มส่งออกสู ่ตลาด  
โดยพ่วงไปกับสินค้าเดิมที่ส่งให้ทางราชบุรี 
และศาลายา 

“ เราต ้องทําให ้มีสินค ้าไปเต็มคันรถ 
ทุกอาทิตย์ เลยพยายามลดต้นทุน ลดเวลา 
อย่างแบบแผ่นเราต้องจ ้างคนมานั่งเรียง  
แต่แบบเส้นเรากรอกลงถุงได้เลย ทําเวลาได้
เร็วขึ้น” สุดใจอธิบาย

วันนี้สุดใจเป็นคนดําเนินธุรกิจเต็มตัวแล้ว 
ด้วยแม่วงศ์รักษ์ได้ส่งไม้ต่อให้เธออย่างเป็น
ทางการ โดยเจ้าตัวว่าอยากเพิ่มจํานวนและ
ชนิดสินค้าที่ส่งไปร้านเอกชัย แต่ต้องทําเรื่อง
ขอเครือ่งหมาย อย. ให้เรยีบร้อย เพราะตอนนี้
สินค้าที่มี อย. แล้วมีแค่ 2 อย่าง คือกล้วยฉาบ
กับกล้วยม้วน 

เราขอเธอเดินไปทักทายกับพี่ๆ ที่กําลัง
บรรจุกล้วยลงถุง แม้จะขัดเขินที่เราเอากล้อง
ไปถ่าย แต่ความเรว็ของทกุคนไม่มตีก และด้วย
ความที่กล้วยฉาบน่ากินเสียขนาดนั้น เราจึง
อดใจไม่ได้ทีจ่ะหยบิมาลองชมิดสูกัชิน้สองชิน้... 
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ขนมจีนเส้นหมัก 
หมู่ที่ 7 บ้านดอนปอ

ตะกร้าใส่ขนมจนีเส้นหมกัทีท่าํเสรจ็ใหม่ๆ 
วางอยู่ตรงหน้า พร้อมกับหม้อนํา้ยา เราหยิบ
ขนมจนี 1 จบัใส่ชาม ตกันํา้ยาร้อนๆ ราดลงบน
เส้น แล้วโรยหนา้ด้วยใบโหระพา เราบรรจง 
ยเีส้นให้แยกจากกนั พบว่าเส้นเหนยีวกว่าปกติ 
ยามเมื่อตักเส้นขึ้น กลิ่นแป้งหมักลอยมา 
แตะจมูกทันที เราค่อยๆ ละเลียดจนหมด  

ไม่เคยกินขนมจีนด้วยรสสัมผัสแบบนี้มาก่อน 
ยิ่ ง เมื่อรวมกับที่ ได ้เห็นประจักษ ์ตาวันนี้  
ว่ากว่าจะมาเป็นขนมจีนเส้นหมักที่เรากิน  
ต้องผ่านกระบวนการมากมาย เต็มไปด้วย 
รายละเอียดที่พิถีพิถัน นั่นยิ่งทําให้รสคํานั้น
เปี่ยมด้วยความรู้สึกนานา
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แรกที่ เห็นคิดว ่าบ้านขนมจีนเส ้นหมัก 
บ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 จะเป็นโรงขนมจีนแบบที่
เราเคยเห็นในจังหวัดภาคกลาง แต่เปล่าเลย  
ทีน่ีเ่ป็นเพยีงโรงขนมจนีเลก็ๆ ทีร่บังานตามสัง่ 
ไม่ได ้มีตลาดรองรับประจํา ด้วยลักษณะ 
การผลิตตามสั่งนี่แหละ เราเลยนิยามที่นี่ว่า
เป็นโรงขนมจีน มิใช่โรงงาน

สมชาติ เพชรมีดี เป็นทายาทรุ่นที่สอง 
เขาเล่าว่า ในชีวิตเขาทําเส้นขนมจีนมานาน  
30 ปีแล้ว โดยช่วยพ่อแม่ทําตั้งแต่ตอนเรียน
ชั้นประถมศึกษา สมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ 
ยังทํานาปี เมื่อพ้นฤดูกาลจึงนาํข้าวมาแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ต่อมามีระบบชลประทาน คนในชุมชน 
ไม่ต้องทาํนาปีเพยีงอย่างเดยีวแล้ว สามารถทาํ
นาปรังต่อได้ เช่นเดียวกับบ้านของสมชาติเอง 
แต่ด้วยความที่ ณ เวลานั้น โรงขนมจีนของ 
ที่บ้านเปดิดําเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึง
ทาํให้ต้องไปหาซือ้ข้าวจากทีอ่ืน่ เพราะเคลด็ลบั
การทาํเส้นขนมจนีให้เหนยีวนุ่มต้องใช้ข้าวหนกั 
หรือข้าวที่มีอายุ 120 วันขึ้นไป โดยแต่ละปี
ต้องซื้อข้าวเปลือกประมาณ 20 กว่าเกวียน 
มาเก็บไว้ แล้วทยอยนําไปสีที่โรงสีในหมู่บ้าน

สมชาติ เพชรมีดีทองคํา บองเพชร
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“ข้าวนาปรังมีอายุนอ้ย 80-90 วัน 
เกี่ยวได้ เป็นข้าวเบา ใช้ทําขนมจีนไม่ได้  
มันจะเละ” สมชาตวิ่า 

ว่าแล้วสมชาติก็อธิบายการทําขนมจีน 
เส้นหมกัให้ฟัง โดยเริม่จากนาํข้าวสารไปแช่นํา้
นานชัว่โมงครึง่ แล้วย้ายไปใส่ในกระบงุ เอาผ้า
ปดิไว้ 1 คืน เย็นวันถัดมาจึงนําออกมาล้าง  
แล้วใส่กระบุงปดิไว้เหมือนเดิม เช้าวันรุ่งขึ้น
ล้างอกีรอบก่อนเข้าเครือ่งโม่เพือ่ทาํเป็นนํา้แป้ง 
และนาํไปห่อในผ้าขาวทีใ่ส่ไว้ในเข่ง นาํก้อนอฐิ
มาทับไว้ 1 คืน เพื่อให้นํา้ออก ก่อนนํามาล้าง
ให้สะอาด แล้วนําไปทับต่ออีก 1 คืนจนแห้ง 
จากนั้นปั้นเป็นลูกกลมๆ นําไปนึ่งโดยใช้เวลา 
1 ชั่วโมง 10 นาที เสร็จแล ้วโขลกด้วย 
ครกกระเดื่องประมาณครึ่งชั่วโมงจนเหนียว 
แล้วนําไปเข้าเครื่องตีจนได้ที่ เสร็จขั้นตอนนี้ 
ตักใส่กระป๋องเจาะรู เพื่อโรยเป็นเส้นลงใน 
นํา้ร้อนทีต้่องต้มด้วยเตาฟืน เมือ่ได้ทีจ่งึช้อนขึน้ 
นําไปล้างนํ้าเย็น 2-3 นํ้าแล้วจับเส้นเรียงใส่
ภาชนะ โดยคนจบัต้องมคีวามชาํนาญ ด้วยหาก
แช่นํ้านานเกินไปเส้นจะอืด ไม่น่ากิน 

ด ้วยความที่ เครื่องตีนั้นออกแบบมา
สําหรับทาํครั้งหนึ่งจาํนวนมากๆ ลูกค้าจึงต้อง
สั่งอย่างน้อย 10 กิโลกรัม หรือถ้ามีลูกค้า 

รายอืน่สัง่เข้ามาพร้อมกนักย็ิง่ด ีเพือ่ว่าสมชาติ
จะได้กะจาํนวนข้าวที่จะนาํไปแช่ 

“ผมทําตามสั่งอย่างเดียว ทําแต่เส ้น  
ส่วนมากเป็นบ้านที่มีงานทําบุญ งานบวช  
งานแต่ง ขึน้บ้านใหม่ ถ้าข้างขึน้จะมตีลอด ส่วน
ข้างแรมไม่ค่อยมีงาน เพราะเป็นฤกษ์งาน
อวมงคล เขาไม ่สั่ งขนมจีน ถือเป ็นลาง 
ประมาณว่าเส้นยาวมันจะยืดเยื้อ” สมชาติเล่า

ลูกค้าส่วนใหญ่มักสั่งขนมจีนตอนเช้า  
สมชาติและภรรยาจึงต้องตื่นมาทําขนมจีน
ตั้งแต่ตีหนึ่ง เพื่อให้เสร็จทัน โดยทุกวันนี้ 
สมชาติขายขนมจีนกิโลกรัมละ 30 บาท  
แพงกว่าขนมจีนทั่วไปกิโลกรัมละ 5-6 บาท 
แต่ผู้คนในละแวกนั้น และพวกเราเองก็ช่วย
ยืนยันการันตีถึงความอร่อยและคุ้มค่า ด้วย 
เส้นเหนยีวนุ่มและมกีลิน่หอม ต่างจากในตลาด
ที่ใช้แป้งสด และถ้าเป็นแป้งหมักก็มักทําจาก
แป้งสําเร็จรูป 

เราพลันเลียบเคียงถามถึงรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน คาํตอบของสมชาติชวนให้เราฉุกคิด
ถึงบางสิ่งอย่างที่น่าประทับใจ

“เงินไม่ขาดมือ ลูกเมียไปนัดได้ แต่จะ 
ให้รวยเหมือนทําอย่างอื่นคงไม่รวยหรอก  
ก็อยู่ได้นี่แหละ” เขากล่าวพร้อมรอยยิ้ม...

มนต์ภา เพชรมีดี พัฒน์ แอ่งเพชรมนต์ภา เพชรมีดี
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ด ้วยความที่ วัฒนธรรมไทดํ ายั งคง 
ความเข้มข้นมาถึงวันนี้ ทําให้ยังมีการทอผา้ 
ตัดชุดพื้นเมืองเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนพิธีกรรมต ่างๆ แต่ด ้วยวิถีชีวิต 
ที่เปลี่ยนไปตามโลกสมัยใหม่ ใช่ว่าทุกบ้านจะ
ทอผ้าเอง บ้านที่ไม่สะดวกก็หาซื้อเอา เพราะ
อย่างที่เรารู้มาจาก อธิป ย้อนเพชร ที่ศูนย์
ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทดําโบราณแล้วว่าที่ตําบล
บ้านดอนยังมีกลุ่มทอผ้าไทดาํอีก

เรามาที่บ้านยางลาว หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว โดยมี  
ไกร มัน่เพชร เป็นประธานกลุ่มวสิาหกิจชมุชน
ทอผ้ากีก่ระตกุบ้านยางลาว วนันีเ้ธอกบัเพือ่นๆ 
มาในชุดไทดํา ประดับกระดุมเงิน และปัก
ลวดลายสวยงาม เรานึกไปถึงผ้าของคนภูไท
ทางภาคอีสาน ซึ่งใช้สีพื้นเปน็สีเขม้ อาทิ  
สกีรมท่า และสดีาํ แตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที่

อายุอานามของสมาชิกกลุ ่มนี้นับได ้ 
ไม่น้อยแล้ว แต่ทุกคนยังแข็งแรง และยังคง 
ทอผ้า ยายไกรนัง่ลงบนเตยีงไม้ ตรงข้ามกบัเรา
พอด ีด้านหลงัของเราเป็นกีก่ระตกุ แต่ตอนนัน้
ไม่มีใครทอผ้า ทุกคนมานั่งคุยกับเรา

ยายไกรอธิบายว ่าคนไทดํานับถือผี
บรรพบุรุษ โดยเชื่อว ่ามีอิทธิฤทธิ์ในการ
คุ้มครองบุตรหลาน จึงมีพิธีกรรมมากมาย ทั้ง
พิธีเสนเรือน หรือการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ซึ่ง
จะทาํทกุ 3 ปี พธิปีาดตง หรอืการทานข้าวใหม่ 
เป็นพิธีเลี้ยงผีเรือน ซึ่งจะทาํกันทุกปี พิธีกรรม
เหล ่านี้ จะมีการบวงสรวงฝ ้าย  เส ้นไหม  
รวมไปถึงผ้าทอของแต่ละบ้านด้วย

“ที่ต้องใช้ผ้าไทดําก็มีพิธีเสนเรือน ซึ่งเป็น
พิธีใหญ่ แล้วที่ใช้กันหลักๆ คือสวมใส่ใน 
ชวีติประจาํวนั แต่สงัเกตด ูทกุวนันีค้นไม่ใส่กนั
เท่าไรแล้ว” ยายไกรกล่าว

ยายไกรว่าคนใส่เสื้อตามยุคสมัยแล้ว  
ซื้อหาเอาที่ชอบใจ ทําให้ผ้าทอเลือนหาย 
กลายเป็นอดตีไป ด้วยความเกรงว่าภมูปัิญญา
ที่สั่งสมมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษจะหายไป 
ผสานกับความรักความชอบ ในปี 2546  
ยายไกรและเพื่อนรุ ่นราวคราวเดียวกันใน 
หมู่ที่ 2 จึงเริ่มคิดต่อยอดเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมา

“เราเป็นชาวนา มันมีช่วงว่างอยู ่ และ
เรี่ยวแรงเราก็ถดถอย ยายมองว่าเพื่อนทุกคน
ทอได้ทอเป็น เลยมารวมกนั 15 คน ญาตพิีน้่อง
กันทั้งนั้น” ยายไกรเล่า

ตอนเริ่มต้นนั้น สมาชิกทุกคนลงหุ้นกัน
คนละ 1-5 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ได้เงินมาราว 
3,000 บาท สําหรับซื้อด้าย ซื้อฝ้าย แล้ว 
ยกกี่มารวมที่กองกลาง ซึ่งก็คือที่บ้านของ 
ยายไกร ต่อมาในปี 2547 องค์การบรหิารส่วน
ตาํบลบ้านดอนในขณะนัน้ได้ประกาศให้กลุ่มที่
ดําเนินกิจกรรมมารับเงินสนับสนุน ซึ่งกลุ่มฯ 
ได้รับเงินอุดหนุน 20,000 บาท เงนิจํานวนนี้
กลุ่มนําไปซื้อของมาเพิ่มเติม

“กี่แต่เดิมเป็นกระสวยพุ่ง มันช้า ได้งบมา
เราเลยเปลีย่นเป็นกี่กระตุกเพือ่ความรวดเรว็” 
ยายไกรว่า

สมาชิกแต ่ละคนแบ ่งงานกันไปตาม 
ความถนัด เช่น คนทอ คนตัดเย็บ คนปักดอก  
คนขาย โดยจะจ่ายเงินเป็นค่าแรงให้ไป เมื่อ 
มีรายได้จากการขายสินค้า กลุ่มฯ จึงนําเข้า
กองกลางทั้งหมด
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ทุกวันนี้กลุ ่มฯ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่าง  
แต่ที่เป็นที่นิยมคือผ้าทอลายแตงโม แล้วยังมี
ผ้าพืน้สดีาํต่อชายเป็นผ้าซิน่ หรอืผ้าพืน้ธรรมดา
กม็ขีาย นอกจากนีย้งัมกีารแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
ตามสมัยนิยม เช่น กระโปรง กางเกง 

“กลุ่มฯ เราเป็นศูนย์กลางขายสินค้า ม ี
โรงเก็บผลิตภัณฑ์อยู่ข้างๆ โรงทอ ลูกค้ามีทั้ง 
คนไทยและคนไทดาํ มบ้ีางทีน่าํสนิค้าไปออกบทู
ตามงานต่างๆ ที่อาํเภอหรือพัฒนาชุมชนเชิญ 
เพราะเขาส ่งสินค ้าเราเข ้ารับการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย โดยผ้าทอลายแตงโม  
ได้รับคัดสรรระดับ 3 ดาว ผ้ามัดหมี่ได้ 4 ดาว 
และกระเป๋าซึ่งแปรรูปจากผ้าทอได้ 5 ดาว” 
ยายไกรกล่าวด้วยรอยยิ้ม 

นอกจากนี้ ยังมีอีกนวัตกรรมที่น่าสนใจ  
คือกระเป๋าคุณธรรม ซึ่งได้แรงบันดาลมาจาก 
‘เสื้อฮี’ ซึ่งเป็นเสื้อสาํหรับใส่ในพิธีกรรมต่างๆ 
โดยเมื่อปี 2558 รศ.จงลักษณ์ ช่างปลื้ม 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
สพุรรณบรุ ีได้เข้ามาทาํวจิยัเรือ่งคนไทดาํ และ
มีโครงการส่งเสริมให้เด็กที่นี่ตระหนักถึง
ภมูปัิญญาและวฒันธรรมในพืน้ที ่จงึออกแบบ

ลวดลายของกระเป๋าให้เหมอืนกบัเสือ้ฮ ีเพราะ
เป็นสัญลักษณ์ของการรู ้คุณของบรรพบุรุษ 
โดยบนกระเป๋ามีภาษาไทดํา เขียนว่ารู ้จัก 
บุญคุณ เจริญรุ่งเรือง มีโรงเรียนหลายแห่ง 
ในตําบลบ้านดอนสั่งไปให้นักเรียนใช้ โดย 
ทางกลุ่มฯ เป็นผู้ตัดเย็บลวดลาย ซึ่งต่อมา 
กองราชเลขานกุารในพระองค์ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นว่า
โครงการนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สมควร
อนรุกัษ์เอาไว้ จงึได้สนบัสนนุให้โครงการนีเ้ป็น
โครงการในพระราชดําริ

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว 
มีสมาชิก 55 คน และได้ขึ้นทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2557 ขณะเดียวกัน 
ยงัได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ช่วยอุดหนุน 
เส้นฝ้าย สาํนกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสพุรรณบรุี 
จัดหาวิทยากรและงบประมาณ และสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาช่วยอบรมการทํา
บัญชีให้ถูกต้อง
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นอกจากนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่
สมาชิก ในปี 2555 กลุ ่มฯ จึงมีนโยบาย 
ให้สมาชิกทุกคนออมเงิน 6 เดือน 120 บาท 
โดยเงินที่ได้นํามาเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
และยังเปดิโอกาสให้สมาชิกได้กู้ยืม รอบหนึ่ง
เป็นเวลา 6 เดือน วงเงนิไม่เกิน 2,000 บาท 
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ปหีนึ่ง 
เปิดกู้ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม และเดือน
กรกฎาคม และหากสมาชิกหรือครอบครัว
สมาชิกเสียชีวิต กลุ่มจะเรี่ยไรเ่งินจากสมาชิก
ทุกคน คนละ 20 บาท เพื่อร่วมทาํบุญ

เมื่อถึงสิ้นปี กลุ ่มฯ จะจัดสรรผลกําไร  
ร้อยละ 40 เข้ากองกลาง ร้อยละ 10 สําหรับ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 10 เป็น 
สนินํา้ใจแก่คณะทาํงาน และทีเ่หลอืปันผลตาม
จาํนวนหุ้น แม้จะไม่ได้มากมายอะไร แต่ถอืเป็น
นํ้าใจสําหรับสมาชิกที่อยู่ช่วยเหลือกันและกัน 
และตั้ งใจจะถ ่ายทอดภูมิป ัญญาท ้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป ดังเจตนารมณ์ของกลุ่มฯ ที่ว่า 

“ผ้าทอพื้นบ้าน  สืบสานประเพณี
ผ้าดีกี่กระตุก    ทั้งประยุกต์-ดั้งเดิม
เสรมิต่อวฒันธรรม  ไทยทรงดําบ้านยางลาว”...

ไกร มั่นเพชร

อ่อน มั่นเพชร ผิว มั่นเพชร

เฮือง เลี่ยนเพชร สาย จันทร์เพชรเฮือง เลี่ยนเพชร สาย จันทร์เพชร
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วิสาหกิจชุมชน 89 นาทอง

ตอนทีเ่ราไปถงึบ้านของ ทว ีทองเย็น แห่ง
บ้านดอนไฮ หมู่ที ่9 เขากาํลงัระดมสรรพกาํลงั
สร้างโรงเผาถ่านขึ้นใหม่ ด้วยแต่เดิมไม่มี
หลังคาปดิ แต่วานนี้ฝนแรกได้ชิมลางผืนดิน
ของตาํบลบ้านดอนแล้ว จึงสมควรแก่เวลา

เรายืนดูแกกับพรรคพวกช่วยกันวางโครง 
โดยมี ภัทรี ทองเย็น ลูกสาวของลุงทวีคอย 
พูดคุยให้ความรู้ ตัวลุงทวีเองไม่ถนัดในเรื่องนี้
เท่าไร แต่ถ้าเป็นเรื่องลงมือทาํแล้วละก็ ลุงทวี
ถือเป็นนักคิดนักทําที่ไม่เคยอยู่เฉย

ภทัรย้ีอนความให้เราฟังว่า ในราวปี 2550 
พ่อของเธอประสบกับวิกฤตทางการเกษตร 
เพราะต้นทนุของไร่อ้อยและนาข้าวสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามราคาสารเคมีที่ซื้อมาใส่ผลผลิต
เป็นประจํา นอกจากปัญหาเรื่องต้นทุนแลว้ 
เคมีเหล่านี้ยังทาํให้ดนิเสื่อมคุณภาพด้วย 

“ช่วงแรกพ่อพยายามแก้ไขปัญหาด้วย 
ตวัเอง โดยนาํขีว้วัไปใส่ทดแทนปุ๋ยเคม ีทว่าพ่อ
ไม่ได้หมกั ใส่ไปกไ็ม่มผีล กลายเป็นว่าหญ้าขึน้
แทน แต่ถึงอยา่งนั้นเขาไม่ละความพยายาม 

วิสาหกิจชุมชน 89 นาทอง
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ขวนขวายหาความรู้ จนรู้ว่าต้องนาํขีว้วัมาหมกั
กบัซากพชื และใช้สารเร่ง พด. ซึง่เป็นจลุนิทรย์ี
มาช่วยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย” ภัทรีอธิบาย

เมื่อได้ปุย๋แล้ว เกิดปัญหาใหม่ตามมา  
คือหนอนกอกับเพลี้ยแป้ง ภัทรีว่าในช่วงนั้น  
ผู้เป็นพ่อเดนิทางไปเทีย่วทีอ่าํเภอวารนิชาํราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ได ้ไปเห็นวิธีการใช้ 
นํ้าส้มควันไม้ในการไล่และกําจัดเพลี้ยแป้ง 
เพลี้ยกระโดด แมลงต่างๆ และยังมีเรื่องของ
การผลิตฮอร์โมนเพื่อเร่งใบและผล ทวีจึงนํา 
ไอเดียเรื่องเตาเผาถ่าน 200 ลิตรกลับมา  
เพื่อทาํนํ้าส้มควันไม้ที่บ้าน 

“ตอนนัน้พ่อยงัชกัชวนเพือ่นบ้านรวมกลุ่ม 
ผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ ใช้เอง ลงขันคนละเลก็
ละน้อยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 89 นาทอง 
แต่เราทําได้ไม่ถึง 4 ปี ก็ล่ม ต้องคืนหุน้ คืน
อปุกรณ์กนัไป เพราะชาวบ้านหลายคนมองว่า
สารชีวภัณฑ์นั้นไม่สามารถบรรเทาปัญหา
ต่างๆ ได้ทันใจ” ภัทรีว่า 

ต่อมาในปี 2554 เทศบาลตาํบลบ้านดอน
ได้ประสานมายังลุงทวี ด้วยพลังงานจังหวัด
สุพรรณบุรีต้องการคนที่ใช้พลังงานทดแทน 

ในภาคเกษตรเข้าอบรม เขาส่งภัทรีไปเป็น
ตัวแทน ซึ่งข้อเสนอหนึ่งที่เธอสะทอ้นไปยัง
หน่วยราชการ คือความต้องการต่อยอดเรื่อง
เตาเผาถ่าน 

เมือ่พลงังานจงัหวดัลงมาตรวจสอบทีบ้่าน 
จึงได้สนับสนุนเตาเผาถ่านมา 6 ใบ สําหรับใช้ 
ในครัวเรือน และสองพ่อลูกยังช่วยถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“ทางพลังงานจังหวัดไม่ได้ขอให้เราสอน 
แต่เราสนใจเอง เพราะเราอยากเผยแพร่ 
ให้ชาวบ้านรูว่้า การใช้สารชวีภณัฑ์ได้ผลไม่แพ้
สารเคม ีทีส่าํคญัเรายงัได้ลกูค้าเพิม่ขึน้ เพราะ
เรามีการผลิตปุ ๋ย ผลิตนํ้าส ้มควันไม้ออก
จาํหน่าย ลกูค้าหลายคนทีใ่ช้แล้วได้ผล กม็าซือ้
กบัเราเรือ่ยๆ โดยปุ๋ยของเราตอนนีม้ตีราสนิค้า
ว่า ‘นาทอง’ ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการ
เกษตรเรียบร้อย” ภัทรีเล่า

เราไปยืนเกาะแกะสังเกตการณ์อยู ่ที่ 
เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แต่ดูเท่าไรก็ไม่เข้าใจ 
ภัทรีอธิบายว่าไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด เพียง 
นําก่ิงไม้หรือกะลามะพร้าวมาเป็นเชื้อเพลิง  
ส่วนนํ้าส้มควันไม้จะเกิดจากการควบแน่น 
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เป็นไอนํา้ ไหลลงมายงักระป๋อง ซึง่เตาแบบตัง้นี้
จะให้นํ้าส้มที่เข้มข้นและมีคุณภาพกว่าเตา 
แบบนอน โดยนํ้าส้มที่ได้มา จะนาํไปใส่รวมไว้
ในแกลลอนเป็นเวลา 45 วนั เพือ่ให้ตกตะกอน 
จากนั้นถ่ายส่วนผิวสู่แกลลอนใหม่ ทิ้งตะกอน
ไป และเมื่อต ้องการนําไปใช้ ให้ผสมนํ้า 
ในสัดส่วน 20 ซีซี ต่อนํา้ 20 ลิตร

“เราทาํนํา้ส้มควนัไม้ขายจรงิจงั โดยปัจจบุนั
เรามีลูกค้าจากทั้งในตําบล และนอกตําบล
อย่างตําบลหนองหญ้าไซ ส่วนต่างจังหวัดมีที่
กาญจนบุรี โดยเราขายลิตรละ 150 บาท  
วันหนึ่งผลิตได้ 1 ลิตร ส่วนถ่านที่ได้จาก 
การเผา เราก็ขาย ขายดีด้วย กระสอบละ 130 
บาท แทบไม่พอขาย ส่วนปุ๋ยชีวภาพของเรา
เป็นปุ๋ยป้ันเมด็ หนึง่กระสอบบรรจ ุ50 กิโลกรมั 
ราคากระสอบละ 300 บาท” 

ไม่เพียงแค่ปุ ๋ย นํ้าส้มควันไม้ และถ่าน
เท่านั้น ที่บ้านของครอบครัวทองเย็นยังผลิต 
แก๊สชวีภาพใช้ เพราะแต่เดิมที่นี่มีปัญหาเรื่อง
มูลสุกรส่งกลิ่นรบกวนละแวกข้างเคียง ทาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลบ้านดอน ตลอดจนพลังงานจังหวัด

สุพรรณบุรี จึงเข้ามาเสนอให้นํามูลสุกรมา
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง 

“ตอนแรกเทศบาลฯ สนับสนุนบอลลูน
สําหรับผลิตแก๊ส แต่ของเดิมนั้นรั่ว เลยคุยกับ
พลังงานจังหวัดว่าแก๊สใช้ดี แต่มีปัญหาเรื่องนี้ 
พอดีเขาได้ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 8,000 
ลิตร มาลงที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ใบ เขาเลย
เอามาให้ที่นี่หนึ่งใบ เราเลยขุดฝังอยู่บริเวณ
ด้านหลังบ้าน เทียบกับแบบบอลลูน ใช้ดีกว่า 
และเร่งแก๊สได้ ทาํให้สะดวกขึ้น” 

ด้วยความเป็นศูนย์เรียนรู้สําคัญในพื้นที่ 
กระทรวงพลังงานจึงสนับสนุนอุปกรณ์อีก
หลายอย่าง อาท ิเตาชวีมวล และตู้อบพลงังาน
แสงอาทติย์ สาํหรับใช้อบสมุนไพร สอดรับกับ
นโยบายของเทศบาลตําบลบ้านดอน ซึ่งกาํลัง 
ส่งเสรมิให้ชาวบ้านผลิตสมุนไพร

สิง่ทีภ่ทัรว่ีามาทัง้หมด เราได้เหน็ประจกัษ์
กับตาตัวเองแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่า ยังมีที่เธอ
ไม่ได้เล่าอกี โดยทีบ้่านของเธอปลกูผกัสวนครวั
ไว้กินเอง และมโีรงเรอืนสาํหรบัทาํเฟอร์นเิจอร์ไม้
ด้วย...

ทวี ทองเย็นภัทรี ทองเย็น
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เกษตรกรรมยั่งยืน
Sustainable agriculture
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บ้านดอนเองไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆ ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี คนที่นี่ส ่วนใหญ่ทํานา 
อาจเรียกได้ว ่าทํามาชั่วชีวิต จากรุ ่นสู ่รุ ่น 
หากในช่วงหลงัมานี ้ชาวบ้านปลกูข้าวเพือ่ป้อน
เข้าสู่ตลาด เน้นผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจที่วัดกัน
ด้วยจํานวนและเม็ดเงิน และเพื่อให้ได้ผลผลิต
ตามที่ต้องการ ชาวบ้านหลายคนยอมเปลี่ยน
วิถีการผลิตดั้งเดิม สู ่การผลิตสมัยใหม่ที่มี
สารเคมีเป็นองค์ประกอบ กระทั่งเวลาผ่านไป 
ผลกระทบจากสารเคมีเริ่มเป็นที่ประจักษ์ 
ชาวบ้านเริ่มกลับสู่วิถีดั้งเดิม ใช้สารอินทรีย์ 
หรือมีการทําเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งจาก
ทีเ่ราได้คลกุคลกีบัเรือ่งราวเหล่านี ้เชือ่ว่าน่าจะ
เป็นหนทางในการทําให้ระบบเกษตรกรรม
มีความยั่งยืน... 
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สารชีวภัณฑ์ 
บ้านดอนยั่งยืน

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2553 เกษตรกรชาว
สุพรรณบุรีต้องเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อ 
เพลี้ยกระโดดสีนํา้ตาล ศัตรูตัวสาํคัญของข้าว
ออกอาละวาด ส่งผลให้ทีน่านบัพนัไร่ถกูทาํลาย 
บางรายที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ ก็ได้ผลผลิตเพียง
เลก็น้อยเท่านัน้ ทาํให้ปีนัน้ชาวนาประสบภาวะ
ขาดทุน ร้อนถึงหน่วยงานภาครัฐที่ต้องยื่นมือ
เข้ามาเยียวยา จ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร 
เพื่อให้ชาวบ้านยังสามารถยังชีพอยู่ได้

ที่บ้านของ สืบพงษ์ ออเพชร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู ่ที่ 6 บ้านดอนใต้ นับเป็นศูนย์กลางที่ 
ชาวบ้านมารวมตัวกัน เพราะผู้ใหญ่บ้านคนนี้
คอืแกนนาํในการผลติสารชวีภณัฑ์ เพือ่ต่อสู้กบั
ปัญหาศัตรูพืช ซึ่งไม่ได้มีเพียงเพลี้ยกระโดด 
สีนํ้าตาล

“ตอนปี 2553 เพลี้ยมันดูดนํา้เลี้ยง ข้าว
ออกเป็นสีเหลือง กินเป็นวงกว้าง ยืนต้นตาย
เสียอย่างนั้น ตอนนั้นข้าวในนาของผม 20 ไร่ 
ไม่ได้เก็บเกี่ยวเลย แค่ 10 วันเท่านั้นหลังจาก
พบมัน” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ว่า

จากภัยพิบัติครั้งนั้น สืบพงษ์ซึ่งเวลานั้น
เปน็ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน ได้เป็นตัวแทนเข้ารว่ม
การอบรม ณ สํานักงานเกษตรอําเภออู่ทอง  
ทีน่ั่นพาเขาไปเยี่ยมชมศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยวทิยากรให้ความรู้เรือ่ง
การผลติสารชวีภณัฑ์ ทีช่ือ่ว่า ‘เชือ้ราบวิเวอเรยี’ 
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยกระโดด 
สนีํา้ตาลตัง้แต่ระยะตัง้ไข่ ไปจนถงึช่วงโตเตม็วยั 

ผู้ใหญ่สืบพงษ์อธิบายว่า ที่เป็นเช่นนั้น
เนื่องจากสปอร์ของเชื้อราจะไปเกาะบริเวณ 
ลําตัวของเพลี้ย จากนั้นขยายขอบเขตจนทะลุ
ลําตัว เจริญเติบโตเป็นเส้นใยท่อนสั้นๆ ทําให้
เพลี้ยกลายเป็นอัมพาตและตายไปในที่สุด  
โดยสปอร์นี้แพร่กระจายไปตามธรรมชาติ  
ไม่สร้างอันตรายแก่ผู้บริโภค

จนฤดูทํานาปี 2554 สืบพงษ์จึงรวม 
ชาวบา้นกว ่า 30 ชีวิต พร้อมระดมเงิน 
คนละเล็กละน้อย เพื่อผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย
ทดลองใช ้ในพื้นที่นา กระบวนการผลิต 
ไม่ได้ซับซ้อน เป็นสูตรของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

“เราใช้ข้าวสาร หุงกึ่งสุกกึ่งดิบ แบ่งใส่ถุง 
ถุงละ 400 กรัม จากนั้นฉีดหัวเชื้อบิวเวอเรีย
ซึ่งได้มาจากศูนย์พันธุ ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัด
สุพรรณบุรีให้ทั่ว แล้วใช้เข็มเบอร์ 20 เจาะถุง 
แล้วจบีถงุขึน้ลกัษณะคล้ายหลงัคาสามเหลีย่ม 

สืบพงษ์ ออเพชร
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บ่มไว้ประมาณ 5-6 วัน เพื่อให้เชื้อราแพร่
กระจาย จนมเีชือ้ราสขีาวหรอืสเีขยีวขึน้ทัว่ เมือ่
พร้อมใช้ ให้นาํนํ้าปริมาณ 500 ซีซี ใส่ลงไป
ในถุง แล้วขยํ้าถุง จะได้สารชีวภัณฑ์เข้มข้น 
เมื่อต้องการนําไปฉีดพ่น ให้นําสารปริมาณ  
50 ซีซี ผสมกับนํา้ 20 ลิตร ฉีดพ่นในท้องนา
ช่วงเย็น ด้วยเชื้อราจะออกฤทธิ์ได้ดี” ผู้ใหญ่ 
สืบพงษ์อธิบาย

ผลการทดลอง ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ดี 
กระทั่งเมื่อสืบพงษ์ขึ้นเปน็ผู ้ใหญ่บ้านในปี 
2555 เขาจึงไดต้ั้งกลุ ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ 
บ้านดอนยั่งยืน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 
การรวมกลุ่มนี้มีกติกาว่า หากสมาชิกต้องการ
จํานวนเชื้อราบิวเวอเรียเท่าไร ให้ลงเงินทุน
เท่านั้น ซึ่งจากการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 
ในปีก่อน ทาํให้ทราบต้นทุนที่แน่นอน 

“ถุงหนึ่งเฉลี่ย 6 บาทเท่านั้น แต่ต้อง 
เข้ามาช่วยทาํด้วย ถ้าไม่มาต้องซื้อราคาถุงละ 
10 บาท โดยกลุ่มจะผลิตให้กับสมาชิก และ 

มเีหลอืเผือ่ขายให้กบัคนภายนอกประมาณ 10 
ลิตร กลุ่มของเราไม่เน้นการรวมหุ้น ไม่เก็บ 
กองกลาง เพราะผมมองว่าหากรวมหุ้นแล้ว
ต้องมีเรื่องเงนิเรื่องการปันผลเข้ามา สู้ทําแล้ว
ทกุคนใช้ด้วยกนัดกีว่า อย่างทกุวนันีม้คีนเข้ามา
ช่วยกันร่วม 130 คน” สืบพงษ์เล่าต่อ

นอกจากเชือ้ราบวิเวอเรยีแล้ว กลุ่มยงัผลติ
สารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการเกษตรอีกหลายตัว 
อาท ิ‘เชือ้ราไตรโคเดอร์มา’ ซึง่เป็นปฏปัิกษ์ต่อ
เชื้อราที่เป ็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด  
‘สารบีที’ เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ใช้สําหรับกําจัด
หนอน และ ‘ฮอร์โมนไข่’ เพื่อบาํรุงลําต้นของ
ข้าวให้เจริญงอกงาม

ส่วนวิธีใช้สารชีวภัณฑ์นั้น ผู้ใหญ่สืบพงษ์
อธิบายว่า โดยทั่วไป ชาวนาบ้านดอนใต้ 
ปลูกข้าวปีละ 2 รอบ คือนาปรัง ในเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน และนาปี ในเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยจะพ่น 
หลังจากข้าวมีอายุประมาณ 1 เดือน 
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“เริ่มแรกให้ฉีดเชื้อราไตรโคเดอร ์มา  
สารบที ีและฮอร์โมนไข่ โดยเกษตรกรสามารถ
นําสารทั้ง 3 ชนิดมาผสมรวมกันแล้วพ่นใส่
ผลผลิตในคราเดียวกัน พอผ่านไป 3-4 วัน 
ค่อยนําเชื้อราบิวเวอเรียมาพ่นต่อ เนื่องจาก
หากพ่นพร้อมกันเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะ 
ฆ่าเชื้อราบิวเวอเรีย” ผู้ใหญ่สืบพงษ์ว่า

ณ เวลานี้ บ้านดอนใต ้ได ้กลายเป ็น 
แหล่งเรียนรู ้เรื่องสารชีวภัณฑ์ระดับอําเภอ
เรียบร้อย แต่ละปีมีเกษตรกรทั้งในและนอก
พื้นที่เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
เขายังพยายามผลักดันให้ชาวบ้านหันมาทํา 
นาข้าวปลอดสารเคมีให้มากขึ้น โดยในปี 

2558 มเีกษตรกรในกลุ่มร่วม 20 รายทีไ่ด้รบั
มาตรฐานสินค ้าเกษตร  การปฏิบัติทาง 
การเกษตรที่ดีสําหรับข้าว และในปี 2559 
ผู้ใหญ่สืบพงษ์มีแผนจะส่งข้าวของเกษตรกร 
อีก 130 ราย เข้ารับการประเมิน 

“ผมพยายามรวมกลุ่มของเราเพื่อผลิต
และขายขา้วในแบรนด์ตัวเอง ตอนนี้ เรา 
ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านดอน
ยั่งยืน หลายคนที่ได้รับรองมาตรฐานเริ่มผลิต
ข้าวบรรจุถุงขาย ถ้าอนาคตเรารวมตัวได  ้
เขม้แข็ง ข้าวมีคุณภาพ เราสามารถกําหนด
ราคาเอง เลือกผู้ค้าเอง และไม่แน่ว่าเราจะ 
ส่งขายต่างชาติด ้วย” ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที่ 6  
บ้านดอนใต้ ทิ้งท้าย...



สู่บ้านดอน...ท่องไปในวิถีไทดํา | 71 

ลําแพน ห้อยมาลา พิสมัย มาเพชร สุพรรณนา แลเพชร

บุญเรียง สุวรรณดีบุญเรียง สุวรรณดี ปราณี ออเพชร วราภรณ์ ชาวเพชรดีวราภรณ์ ชาวเพชรดี

ภูเบศ เพชรลีลา ขาว มิตรหมอนภูเบศ เพชรลีลา



72 | สู่บ้านดอน...ท่องไปในวิถีไทดาํ

สวนมะนาวพอเพียง หมู่ที่ 8

“ทีบ้่านป้าทาํนาเป็นหลกั และมไีร่มะขามเทศ
รอบบ้านไว้เป็นรายได้เสรมิ แต่มะขามเทศดแูล
รักษายาก แถมไม่ถูกกับฝน เวลามีฝนหลงฤดู
มาทีไร ฝักมะขามเทศบิดงอ เนื้อไม่สวย  
ขายไม่ได้ราคา” ป้าบุญมีว่า

กระทัง่ปี 2557 ทัง้สามภีรรยาจงึตดัสนิใจ
โค่นต้นมะขามเทศแปลงแรก ซึง่อยู่ทางด้านขวา
ของตัวบ้าน แล้วปลูกมะนาวในวงซีเมนต์แทน 
ด้วยมะนาวมรีาคาด ีและสามารถให้ผลผลติได้
ตลอดปี ทีส่าํคญัคนตาํบลบ้านดอนยงัปลกูน้อย 
ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อรับประทานในบ้าน 

จากเรือ่งของข้าว เรามาทีเ่รือ่งของมะนาว 
พลนัทีย่่างกรายเข้ามายงับรเิวณบ้านของ  

ลุงขวัญเมือง และปา้บุญมี แก้วบัวดี ซึ่ง 
ตัง้อยู่หมู่ที ่8 บ้านบ่อ ป้ายไวนลิผนืใหญ่ พร้อม
ข้อความยินดีต้อนรับแขวนรับหน้าอยู ่ก่อน 
กระทั่งเข้าไปในตัวบ้านจึงพบตัวจริงเสียงจริง 
แต่ทั้งสองไม่ได้มาร้องเพลงให้เราฟังหรอก

ป้าบุญมีจัดแจงหานํ้าท่ามาต้อนรับ ก่อน
นั่งลงตรงข้ามเรา เช่นเดียวกับลุงขวัญเมือง

เราถามถงึทีม่าทีไ่ปเหตไุฉนจงึเป็นมะนาว 
ป้าบุญมีเลยถือโอกาสเท้าความเรื่องราว 
ที่เคยเป็นมาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้น 
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ขวัญเมือง แก้วบัวดี บุญมี แก้วบัวดีบุญมี แก้วบัวดี
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“แปลงนั้นป้าลงมะนาว 60 ต้น ลองผิด
ลองถูก เพราะไม่เคยปลูกมาก่อน แต่ได้ตั้งธง
ไว้แล้วว่า ต้องทําเป็นอินทรีย์” ป้าบุญมีว่า
พลางชี้ชวนให้เราเดินไปดูผลผลิตรุ ่นแรก 
พร้อมกับอธิบายขั้นตอนกระบวนการที่ได้ 
ลองคิดลองทาํมา

เราเห็นต้นมะนาวในวงซีเมนต์ แต่เวลานี้
ใบส่วนหนึ่งเหลือง ลุงขวัญเมืองว่า เพราะปีนี้
แล้งและร้อนจัดเกินปีไหน นอกจากใบเหลือง
แล้ว ผลเองก็เช ่นกัน ลักษณะเหมือนสุก  
แต่จริงๆ แล้วยังไม่โตเต็มที่ 

ลุงขวัญเมืองว่าคิดเองทําเองตั้งแต่การ 
เตรียมดินที่ผสมขี้วัว ขี้ไก่ หมักไว้ 15 วัน ถึง
ค่อยเอากิง่ตอนมาลง ในฤดรู้อนต้องให้นํา้มาก 
เพือ่ให้ต้นอยู่ได้ แต่กบัปีล่าสดุนัน้ ลงุขวญัเมอืง
ว่าให้นํา้ยังสู้ไม่ไหว

ขณะที่เร่ืองศัตรูพืช ลุงขวัญเมืองและ 
ป้าบญุมใีช้สารชวีภณัฑ์ทีท่าํเอง อย่างสารสกดั
จากสะเดาฉีดไล่แมลง ฮอร์โมนหยวกกล้วย 
ฮอร์โมนไข่ในช่วงเร่งโต

“ผลผลิตรอบแรกออกมาเมื่อปลูกได้ราว 
10 เดือน หลังจากนั้นใช้เวลาอีก 3-4 เดือน  
ก็สามารถเก็บผลผลิตไปขายได้ ถ้าเทียบกับ
มะขามเทศแล้วถือว่าดีกว่ามาก รายได้ดีกว่า 

แต่จะมีเสียบ้างช่วงที่ร้อนจัด เพราะมะนาว 
จะไม่ติด ผิวข้างบนจะเสีย ขายต่อไม่ได้”  
ป้าบุญมีสําทับ

เมื่อได้ผลลัพธ์ดี ทั้งสองจึงตัดสินใจโค่น
ต้นมะขามเทศแปลงที่อยู่ด้านซ้ายของตัวบ้าน 
เพื่อปลูกมะนาวเพิ่มอีก 60 ต้น โดยทุกวันนี้
ทั้งคู่เก็บเกี่ยวผลมะนาวได้เฉลี่ยวันละ 200-
300 ลูก ยิ่งในช่วงหน้าร้อน มะนาวได้ราคาดี 
โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากร้านอาหารมารับ
มะนาวถึงที่

“ร้อนนีร้ายได้ผลละ 3 บาท ไม่ต้องไปขาย
ที่ ไหน แล้วน ้องชายป้า เขาขับรถแท็กซี่ 
ในกรุงเทพฯ ก็มาซื้อไปขายต่อ” ป้าบุญมีว่า

นอกจากมะนาวที่ปลูกกันเต็มพื้นที่ ที่นี่ยัง
ปลูกพืชผักสวนครัวอีกหลายสิบชนิด ทั้ง 
ถัว่ฝักยาว บวบ นํา้เต้า มะเขอื พรกิ ถัว่ กะเพรา 
โหระพา เพื่อกินกันในครอบครัว ไม่ได้ไปขาย
ให้ใครที่ไหน บางครั้งแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน 
ที่ต้องการ 

“แล้วยามว่าง ลุงจะไปจับปลาในคลอง
ชลประทาน วางสุ่มทิ้งไว้ 2 คืน ก็ไปยกขึ้นมา 
แล้วยงัมไีข่ไก่จากเล้าไก่ในบ้านด้วย เราใช้ชวีติ
ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพยีง ทีม่อียู่ทกุวนันี้
ก็กินกันเหลือเฟือแล้ว” ภรรยาลุงขวัญเมือง
กล่าวทิ้งท้าย...
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ชมรมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูป

วันที่คุยกับ ทรงบท คุ ้มฉายา นายก
เทศมนตรีตําบลบ้านดอน เราได้ยินเรื่องของ
ชมรมการปลูกสมุนไพรเพื่อการแปรรูป โดย 
ถอืเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีส่่งเสรมิให้เกษตรกร
มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการปลูกข้าว  
ยิ่งในปีที่แห้งแล้งเช่นปีนี้

จุดเริ่มต ้นมาจากโรงพยาบาลอู ่ทอง  
ที่ต้องการสมุนไพรจํานวนมาก เพื่อไปทํายา
รกัษาโรค โดยทางโรงพยาบาลอู่ทองได้พฒันา
เรื่องการทําสมุนไพรมานานกว่าสิบปีแล้ว จน
ปัจจุบันเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อ ‘อู่ทองไทยเฮิร์บ’ 
โดยทีผ่่านมา โรงพยาบาลอู่ทองรบัซือ้สมนุไพร
จากชาวบ้าน แต่กไ็ม่เพยีงพอกบัความต้องการ
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โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม
ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ปี 2558/2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้จัดงบประมาณให้ 1,478,000 บาท  
แบ่งเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ 713,000 บาท และ 
ค่าจ้างแรงงาน 765,000 บาท โดยส่งมอบ
งบประมาณมาตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา

อาจารย์ชนะ พุทธิมัย ประธานชมรมฯ 
คนปัจจุบัน นําทางเราไปที่แปลงรวมของ 
ชมรมฯ ซึ่งมีขนาด 5 ไร่ เช่ากับ สงกรานต์ 
โฉมศร ีเกษตรกร หมู่ที ่6 สมาชกิชมรมฯ เพือ่
เป็นแหล่งเพาะกล้าพนัธุ์สมนุไพร ก่อนแจกจ่าย
ให้สมาชิกนําไปปลูกในพื้นที่ของตัวเอง 

อาจารย์ชนะเล่าว่า เวลานี้ชมรมฯ มี
สมาชิกราว 85 คน มาจากทุกหมู่บ้าน ยกเว้น
หมู่ที่ 4 บ้านหัวทํานบ ซึ่งมีที่ดินไม่เหมาะสม
สําหรับเพาะปลูกสมุนไพร ด้วยเป็นที่อุ้มนํ้า

ในป ี 2558 นายกเทศมนตรีตําบล 
บ้านดอนพูดคุยกับผู้อํานวยการโรงพยาบาล
อู่ทองอยู่บ่อยครั้ง และรับทราบสถานการณ ์
มาโดยตลอด จงึมองว่าน่าจะเป็นโอกาสด ีทีจ่ะ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงนําข่าว
มาบอก และส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวจัดตั้ง
ชมรมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปขึ้น 
พร้อมกับขอรายชื่อสมุนไพรที่โรงพยาบาล
อู ่ทองต้องการ โดยให้ สืบพงษ์ ออเพชร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านดอนใต้ รับหน้าที่เป็น
ประธานชมรมในระยะแรก

ช่วงแรกชมรมตั้งใจจะให้สมาชิกลงขัน 
ซื้อเมล็ดพันธุ ์กันเอง แต่ว ่ายังหาแหล่งซื้อ 
เมล็ดพันธุ์ไม่ได้ และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้า
เสี่ยงลงทุนขนาดนั้น กระทั่งศูนย์บริการและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบ้านดอน ภายใต้การสนับสนุนของ
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อาจารย์ชนะ พุทธิมัย

“แตล่ะคนต้องลงชื่อว่าต้องการจะปลูก
สมุนไพรชนิดใด ตอนนั้นเราได้รับเมล็ดพันธุ์ 
ทัง้มะขามป้อม หญ้าหนวดแมว ฟ้าทะลายโจร 
ดปีล ีสมอไทย หญ้าปักกิง่ กระเจีย๊บ มะระขีน้ก 
ไพล ขมิ้นชัน มากบ้างน้อยบ้าง ที่มีน ้อย 
ก็เอามาเพาะพันธุ์ ชาวบ้านมาช่วยกันดูแล” 
อาจารย์ชนะว่า

หากแต่ในช่วงหลัง ชาวบ้านเริ่มนําพันธุ ์
ไปปลกูเองทีบ้่าน จงึไม่มเีวลามาดแูลเช่นแต่ก่อน 
ชมรมฯ จึงใช้เงินกองกลางที่ได้รับสนับสนุน 
มาจ้างคนดูแลแทน พร้อมกับช่วยเก็บผลผลิต
ส่งโรงพยาบาลอู่ทองด้วย” อาจารย์ชนะ กล่าว
เพิ่มเติม

ทว่าเวลานี้ สมุนไพรหลายอย่างยังมีน้อย 
อย่างอาจารย์ชนะลงชือ่ว่าจะปลกูขมิน้ชนั แต่ก็
ยังมีจํานวนไม่พอ ผิดกับมะระขี้นกที่ชาวบ้าน
เริ่มปลูก และเก็บผลผลิตกันไปบ้างแล้ว

สําหรับผลผลิตที่ได้ หากมาจากแปลง 
ส่วนกลางจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลอู ่ทอง
โดยตรง ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะเข้ากองกลาง 
สําหรับเป็นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอื่นๆ  
ที่ยังขาดแคลนอยู ่ แต่ถ้าเปน็แปลงส่วนตัว 
สมาชิกสามารถนํามาจําหน่ายผ่านชมรม เพื่อ
ขายต่อให้โรงพยาบาลอู่ทองอกีทอดหนึง่ หรอื
สามารถนําไปจําหน่ายให้แก่ผู้สนใจรายอื่นได ้
โดยรายได ้ที่ เ กิดขึ้นจะต ้องแบ่งคืนชมรม  
ร้อยละ 10

แม้จะเพิ่งเริ่มต้น แต่ทิศทางของกิจกรรม
มีแนวโน้มเป็นไปได้ เพราะมีทุกอย่างรองรับ 
ทัง้ระบบ ตัง้แต่การผลติไปจนถงึตลาด นอกจาก
เป็นการเพิ่มรายได้ของประชากรแล้ว ยังถือ
เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวมาสู่การปลูกพืชแบบผสมผสาน  
ซึ่งเป็นหนทางที่มีความยั่งยืนกว่ามาก...

สงกรานต์ โฉมศรีสงกรานต์ โฉมศรี อาจารย์ชนะ พุทธิมัย
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เรียนรู้
Live & Learn
เรียนรู้
Live & Learn
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แม้ว่าที่นี่เป็นชุมชนไทดําที่มีความเชื่อ
เ รื่ อ ง ผี บ ร ร พ บุ รุ ษ  แ ต ่ด ้ว ย ยุ ค ส มั ย ที่
เปลี่ยนแปลงไป พระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามามี
บทบาทในวถิชีวีติของคนตาํบลบ้านดอนมากขึน้ 
ผสมผเสจนเป็นเรื่องราวน่าสนใจ คล้ายๆ กับ
คนจีนที่มาตั้งรกรากในประเทศไทย ที่ยังคงมี
พิธีกรรมแบบจีน และแบบไทยผสมผสานกัน 

เราเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านหัวทํานบ 
เพื่อมาดู เด็กรุ ่นลูกรุ ่นหลานปฏิบัติธรรม 
ซึ่ ง ใครต ่อใครต ่างบอกว ่า เด็กรุ ่นนี้ จะมี
ความเป็นไทดําน้อยลง การกลืนวัฒนธรรม
กระแสรองน้ีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเป็น
ความจริงที่คนตําบลบ้านดอนต้องไปคิด
กนัต่อว่าจะทาํอย่างไรให้ลกูหลานของพวกเขา
เรียนรู้อย่างสมดุล...
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โรงเรียนวิถีพุทธ

เดิมโรงเรียนบ้านหัวทํานบแห่งนี้ตั้งอยู ่
หมู่ที่ 3 บ้านยางไทย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พื้นเพ
ประชากรเป็นคนไทย โดยในสมัยนั้นชื่อว่า
โรงเรียนวัดยางไทยเจริญผล แต่เด็กที่ไปเรียน
เกือบทั้งหมดมาจากบ้านหัวทํานบ หมู่ที่ 4  
ต่อมาจึงโยกยา้ยโรงเรียนมาตั้งอยู ่ในพื้นที ่
หมู่ที่ 4 และเปลี่ยนชื่อดังที่เห็นในปัจจุบัน

ตอนที่เรามาถึงโรงเรียนบ้านหัวทํานบ  
เหน็เดก็ๆ อยู่ในชดุขาว กระจายตวัอยู่ตามห้อง
ตา่งๆ สังเกตว่าเด็กแต่ละชั้นมีกันอยู่ไม่มาก  
ครูกฤติมา ธนทัศกิตติ ออกมาต้อนรับเรา  
เธออยู่ในชุดขาว นําเราไปที่ห้องเด็กอนุบาล  
ทีเ่วลานีก้าํลงัเจรญิวปัิสสนาอย่างพร้อมเพรยีง 
ครูกฤติมาช่วยกํากับจังหวะการหายใจเข้า 
และออกอยู่ครู ่หนึ่ง ก่อนปลอ่ยให้เด็กเข้าสู่
สมาธดิ้วยตัวเอง

โรงเรยีนบ้านหวัทาํนบยดึพระพทุธศาสนา
เป ็นหัวใจการพัฒนาตามปรัชญาความรู ้ 
คู่คุณธรรม ถึงกระนั้นกลับมีกิจกรรมน้อย เช่น 
ภาครัฐนิมนต ์พระสงฆ ์มาบรรยายธรรม 
ให้นักเรียนฟังเพียงปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับ 
ช่วงหลังหลักสูตรพระพุทธศาสนาเริ่มหายไป 

“แม้จะไม ่มีผลที่ เป ็นรูปธรรมนัก แต  ่
ความรู้สึกของผู้ใหญ่หลายคนเห็นตรงกันว่า 
จริยธรรมของเด็กนั้นแย่ลง” ครูกฤติมาว่า

เพื่อเยียวยาปญัหาดังกล ่าว ในชว่ง
ทศวรรษ 2530 โรงเรียนบ้านหัวทาํนบ โดย

ครูกฤติมา จึงจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น 
ร่วมกับผู้ปกครองและวัดที่อยู่ใกล้เคียง เช่น  
วัดบ้านหัวทาํนบ วัดยางไทยเจริญผล เพื่อทํา
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การเวียนเทียนในวัน
สําคัญทางศาสนา การแห ่เทียนพรรษา 
ตักบาตรทุกวันพระ การฟังเทศน์ฟังธรรม  
ทาํสมาธก่ิอนเรยีนทกุเช้า จดับอร์ดนทิรรศการ
พระพุทธศาสนา

นอกจากนีใ้นวนัศกุร์หลงัคาบเรยีนสดุท้าย
จะเป็นคาบชมรม ครูกฤติมามีชมรมโรงเรียน
วถิพีทุธ ซึง่เปิดให้เดก็ทกุระดบัชัน้เข้าร่วม โดย
ครูกฤติมาจะถ่ายทอดเรื่องราวหลักธรรมของ
พระศาสดา เน้นการอธิบายสร้างความเข้าใจ 
ฉะนั้นแม้เด็กจะนับถือศาสนาใด ก็สามารถ
เรียนรู ้ได ้ ด ้วยแต ่ละศาสนาต ่างมีแง ่คิด 
คติธรรมที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต และสามารถ 
นําไปปฏิบัติได้

“อย่างเรือ่งเบญจศลี ข้อที ่1 คอืละเว้นจาก
การฆ่าสัตว ์ วางทอ่นไม้และศาสตราเสีย  
มคีวามละอาย มคีวามเอ็นดกูรณุา หวงัประโยชน์
เกื้อกูลสัตว์ธรรมดาทั้งหลาย ครูให้เด็กท่อง
หน้าเสาธง แม้จะยาวสกัหน่อย แต่มนัทาํให้เขา
เหน็ความหมายทีก่ว้างขึน้ หรอืข้อที ่2 เว้นขาด
จากการลักทรัพย์ ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้ว 
เป็นต้น ฉะนั้นหากเขาท่องได้ เขาจะรู้เลยว่า
เรื่องอย่างการไปหยิบของที่วางอยู่เป็นเรื่องที่
ผิดศีล” ครูกฤติมายกตัวอย่าง

โรงเรียนวิถีพุทธ
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นอกจากนีย้งัมกีารใช้สือ่การเรยีนการสอน
ที่เด็กๆ สนใจ เช่น สื่อโทรทัศน์ เพราะเด็กๆ 
ส่วนใหญ่เสพสื่อเหล่านี้อยู่แล้ว และหลายครั้ง
ก็ไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมบางอย่างเป็นเรื่อง 
ไม่สมควร การนําประเด็นต่างๆ มาขยายจึง
เป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะปลกูฝังคณุธรรมให้เกิดขึน้
ในจิตใจของพวกเขา

“บางครั้งเวลาดูรายการกฎแห่งกรรม ครู
จะอัดวิดีโอมาเปิดในห้อง หรือโฆษณาบางตัว 
อย่างโฆษณาไทยประกันชีวิต ก็มีแนวคิดที ่
น่าสนใจ พวกละครที่เขาติด ครูก็ต้องดู เพื่อ 
นาํมาสือ่สาร ชีใ้ห้เหน็ว่าถ้าทาํแบบนี ้ผลสดุท้าย
จะออกมาเป็นอย่างไร ครูเอาสิ่งที่เขาสนใจมา
ถ่ายทอด ซึง่ได้ผลมากกว่าการสอนจากหนงัสอื 
เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู ่บ้าน  
ถ้ามีเรื่องดีๆ ก็เอามาเล่าสู่กันฟัง เพราะเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ อย่างเก็บขยะหรือช่วยเหลือ
เพื่อนก็สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคุณธรรม

จริยธรรมได้ทั้งหมด” ครูกฤติมาว่า
นอกจากนี ้ในช่วงปิดเทอมฤดรู้อน หากวดั

ทีอ่ยู่ในละแวกอาํเภออู่ทองมโีครงการบวชเณร 
ครูกฤติมาจะสอบถามความสนใจ และส่ง
นกัเรยีนเข้าร่วมอยู่เสมอ ซึง่แม้จะไม่ใช่จาํนวน
ที่มากมาย แต่ก็เป็นโอกาสดีที่เด็กจะได้อยู ่
ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา และใช้เวลาว่าง
ระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์

ผลจากการปลกูฝังเรือ่งราวดีๆ  มานานนบั
สิบปี เด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านหัวทํานบได้กวาด
รางวัลมามากมาย โดยที่เป็นความภาคภูมิใจ
สูงสุด คือรางวัลการสวดมนต์หมู ่ทํานอง
สรภัญญะ ของคณะสงฆ์และสภาวัฒนธรรม
อําเภออู่ทอง ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อมาหลายปี

“แต่ที่สําคัญกว่ารางวัล คือจิตใจของเด็ก
ที่เปี่ยมไปด้วยหิริโอตตัปปะ ซึ่งเป็นคุณธรรม
สาํคญัในการดาํเนนิชวีติต่อไปในภายภาคหน้า” 
ครูกฤติมากล่าวสรุปด้วยความภาคภูมิ...

ครูกฤติมา ธนทัศกิตติ
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กินและอยู่
Eat & Stay
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เราเดินทางมาพร้อมกับฝนแรกของปี 
ทําให้คืนแรกที่ตําบลบ้านดอนเย็นสบายดี 
เช่นเดยีวกบับ้านเรอืนอกีเป็นจาํนวนมาก ทีค่ง
คดิไม่ต่างกนั วนันีห้ลายบ้านคงนอนเรว็ ดืม่ดํา่
กบัคํา่คนืทีแ่สนเยน็สบาย เราเองเหนือ่ยล้าจาก
การเดินทางมาทั้งวัน ความคิดถึงเตียงนอน 
หมอน ผ้าห่ม แวบเข้าทักทายอยู่เป็นระยะ 

เช้าวันใหม่มาถึง เหมือนฝนจะตีเนียน 
ทําตัวประหนึ่งไม่เคยรู้จักกัน แสงแดดกลับ
รุนแรงเช่นเคย วันนี้ช่วงกลางวันเรามีนัดที่
ร้านก๋วยเตี๋ยวของผู้ใหญ่นพพร ซึ่งร้านนี้มีเมนู
หลากหลาย ทั้งหมูและเนื้อ เป็นรา้นที่ใครๆ 
ในตําบลบ้านดอนรู ้จักและแวะเวียนมากิน 
เช่นนั้นเราจึงไม่พลาดที่จะต้องมาปักหมุด...
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บ้านของ สมบัติ คุ้มฉายา พี่ชายของ
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านดอนอยู่ลึกสุดใน
จํานวนบ้าน 3 หลัง ทั้งหมดอยู่ในรั้วเดียวกัน 
ลุงบัติกับภรรยาออกมาต้อนรับเราอย่างเป็น
กันเอง พร้อมทั้งคอยเอ็ดเจ้าตูบ 3 ตัวให้

“มันไม่กัดหรอก ไม่ต้องกลัว” ลุงบัติว่า
ภรรยาของลุงบัติพาเราไปเก็บสัมภาระ 

ที่ห ้อง จัดแจงยกราวแขวนเสื้อเข ้ามาให้  
แถมยังไม่ลืมชี้ตาํแหน่งห้องนํา้ทั้ง 2 ห้อง และ
บอกให้เราอยู ่กันตามสบาย หลังจากเปดิ 
เครื่องปรับอากาศ เราทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟา 
ข ้างเตียงแล ้วมองสํารวจห ้องนอนขนาด 
พอเหมาะ เตียงเดี่ยวสองเตียงตั้งชิดกันอยู่
กลางห้อง ฝ่ังปลายเตยีงเป็นตู้เกบ็ของ ซึง่มทีวีี
เครื่องใหญ่และปลั๊กพ่วงที่เสียบไดถ้ึง 8 ช่อง
ตั้งอยู่ด้านบน เราค้นพบอีกว่าที่นี่สัญญาณ
อนิเทอร์เนต็แรงด ีสะดวกสบายเหมอืนอยู่บ้าน
ไม่มีผิด

ลุงบัติเล่าให้ฟังว่าบ้านที่เราพักนั้น ลุงบัติ
สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 2526 และต่อเตมิเมือ่ปี 2552 
ความจริงแล้วไม่ได้เปดิเป็นโฮมสเตย์ เพราะ
ต้องการกระจายรายได้ให้ชาวบ้าน ส่วนที่นี่

สาํรองไว้ให้แขกของนายกฯ ซึ่งไม่ได้คิดเงิน 
“ตอนนี้ลูกๆ ไปทํางาน มีที่อยู่ของตัวเอง

แล้ว เราเลยอยู่กันสองคนตายาย มีห้องว่าง 2 
ห้อง ปล่อยไว้เปล่าประโยชน์ เหน็ว่าพอจะเป็น
ที่พักอาศัยให้คนที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนได้”  
ลุงบัติว่า

ลุงบัติ เล ่าต ่ออีกว ่า ปัจจุบันในตําบล 
บ้านดอนมีโฮมสเตย์ถึง 34 หลัง โดยเทศบาล
ตั้งคณะทํางานเพื่อคัดเลือกสมาชิกและดูแล
การจดัโฮมสเตย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เช่น ต้องไม่ทาํเป็นรายได้หลกั ส่วนทีใ่ห้เข้าพกั
ต้องเป็นห้องที่ไม ่ได ้ใช ้งาน และมีห้องนํ้า 
เพียงพอ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ทางเทศบาลยังพาสมาชิก 
ไปศึกษาดูงานโฮมสเตย์ของตําบลอื่น เพื่อให้
กลบัมาปรบัปรงุทีพ่กัและบรกิารของตนเองด้วย 
แต่ลงุบตับิอกว่าเรือ่งบรกิารไม่ค่อยน่าเป็นห่วง 
เพราะคนที่นี่เต็มใจดูแลอยู่แล้ว

“ข้อดีของวิถีชนบทคือการดูแลแขกที่ 
เข้ามาพักโดยไม่นึกถึงผลประโยชน์ตอบแทน 
เหมือนว ่ามีคนมาพักแล ้วเขาภูมิใจ ดีใจ  
เขาดูแลเหมือนเป็นญาติ” ลุงบัติทิ้งท้าย...

สมบัติ และ วัชรา คุ้มฉายาสมบัติ และ วัชรา คุ้มฉายา
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เรามาถงึบ้านของ อทุยัวรรณ สระทองแงด็ 
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บา้นบ่อ ซึ่งเจ้าบ้าน
บอกว่าน่าเสียดาย ด้วยตอนนี้ตรงหน้าบ้าน 
ซึ่งเคยเป็นรั้วสีเขียวนั้นถูกทดแทนด้วยการ 
ขุดเจาะเพื่อวางท่อใหม่ให้ทันฤดูฝน 

บ้านของอุทัยวรรณตั้งอยู ่บนที่ดินกว่า  
2 ไร่ มีพืชอย่างมะขามเทศเป็นตัวยืน ตัวบ้าน
ตั้งอยู่ทางด้านหน้า เจ้าบ้านเล่าให้ฟังว่า บ้าน
หลงันีส้ร้างมานานร่วม 20 ปีแล้ว เดมิเป็นเพยีง
บ้านไม้ยกพืน้สงู แต่หลงัจากครอบครวัเริม่ขยาย 
จงึมกีารต่อเตมิทลีะนดิละน้อยจนกลายเป็นบ้าน 
2 ชัน้ ชัน้ล่างกัน้ห้องโบกปนูตดิเครือ่งปรบัอากาศ
เย็นสบาย ส่วนชั้น 2 ยังคงรักษารูปแบบเดิม
เอาไว้อย่างเหนียวแน่น โดยทั้งบ้านมีทั้งหมด 
4 ห้องนอน 2 ห้องนํา้ 

จดุเด่นของบ้านคงหนไีม่พ้นสภาพแวดล้อม
ทีอ่ดุมด้วยพชืสเีขยีว โดยเธอปลกูพชืผกัสวนครวั
จํานวนมาก ทั้งมะกรูด มะนาว ตระไคร้ ข่า 
โหระพา ตาํลงึ แขกทีม่าพกักจ็ะได้รบัประทาน
อาหารที่ปรุงจากพืชสวนครัวในบ้าน

“อาหารทีเ่ลีย้งมทีัง้แกงจดื แกงส้ม บางครัง้
ทําอาหารไทดํา อย่างนํ้าพริกปลาทู เราใส่
นํา้ปลาร้าต้มสกุ ไม่เหมอืนของภาคกลางทัว่ไป 
กินกับผักสดในบ้าน แนะนําให้ลองผักลูกแหน 
ที่ต้องซื้อมีแค่เนื้อสัตว์” เจ้าของบ้านเล่า

แขกที่แวะมาพักจึงเบาใจหายห่วง เพราะ
เจ้าของบ้านดแูลประดจุญาตพิีน้่อง เรือ่งการกิน
การนอนรับรองไม ่ปล ่อยให้ลําบากอย่าง
แน่นอน...
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เรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวผู้ใหญ่นพในตอน
เที่ยงพอดี บริเวณร้านกว้างขวางและสะอาด
สะอ้าน โต๊ะไม้ตั้งเรียงกันสองแถวเป็นแนวลึก
เข้าไปถงึเคาน์เตอร์ปรงุอาหาร รอบข้างตกแต่ง
ด้วยของเก่า คาดว่าน่าจะเป็นรสนิยมของ
ผู้ใหญ่นพเอง 

นพพร เพชรแอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 และ
เป็นพ่อค้าก๋วยเตีย๋ว เขาเล่าว่าร้านนีเ้ริม่ต้นจาก
ความชอบส่วนตวั ทีช่อบกินก๋วยเตีย๋วเนือ้มาก 
แต่ในหมู่บ้านยังไม่มีร้านที่ถูกปาก จึงหยิบเอา
จากที่ไปลองกินตามร้านอร่อยในกรุงเทพฯ  
มาปรุงในแบบเฉพาะของตัวเอง จนกระทั่ง 
เปิดร้านขึ้นในปี 2554 

แน่นอนว่าเมนูขึ้นชื่อของที่นี่คือก๋วยเตี๋ยว
เนือ้ตุ๋น โดยเจ้าของร้านเผยว่าเลอืกใช้เนือ้ส่วน
พืน้ท้องซึง่มมีนัและเอน็ตดิมาด้วย ทีส่าํคญัคอื
นํ้าซุปทาํเองรสชาติเข้มข้น อุดมด้วยสมุนไพร
หลากชนิด เช่น เก๋ากี้ โป๊ยกั๊ก อบเชย และ 
ใบกระวาน

“ของเราทําแปลกกว่าที่อื่นนิดหน่อย คือ
ตุ๋นยาจีน ที่อื่นส่วนมากเขาใส่แค่เครื่องพะโล้

หรอืใช้นํา้ซปุสาํเรจ็ แต่เราทาํเองหมด ปรงุเอง 
เนือ้เคีย่วอย่างน้อย 4 ชัว่โมง ส่วนหม ู2 ชัว่โมง
กเ็ป่ือยแล้ว” ผู้ใหญ่กล่าวถงึจดุเด่นของอาหาร
ที่ร้าน

นอกจากก๋วยเตี๋ยวทั้งเนื้อและหมูแล้ว  
ร้านนี้ยังมีเมนูผัดกะเพราที่อร่อยไม่แพ้กัน  
โดยเฉพาะกะเพราหมูตุ๋นราดข้าว ซึ่งเราสั่ง 
มาลองแล้วไม่ผิดหวัง เพราะเนื้อหมูนุ่มชุ่มฉํ่า
เข้ากันดีอย่างไม่น่าเชื่อกับเครื่องผัดกะเพรา 
รสจัดจ้าน 

ผู้ใหญ่บอกเราอกีว่า วนันีไ้ม่ได้ทาํข้าวขาหมู
และอีกเมนูเด็ดอย่างต้มกระดูกเล้ง ซึ่งเป็น 
กระดูกสันหลังหมู นํามาต้มแล้วช่วยให้นํ้าซุป
หวานอร่อย เราฟังแล้วได้แต่แอบเสียดาย  
ก่อนจะลกุไปหยบิไอศกรมีจากตู้แช่มาเตมิเตม็
ที่ว่างในกระเพาะ

ร้านก๋วยเตี๋ยวผู้ใหญ่นพ เปดิเก้าโมงถึง
บ่ายสามโดยประมาณ หยุดวันเสาร์ หน้าร้าน
มีลานจอดรถกว้างขวาง ใครผ่านไปผ่านมา 
ในตําบลบ้านดอนต้องสังเกตเห็น เพราะ 
ป้ายร้านเด่นมากทีเดียว...

จันทนา ผลหิรัญ และ นพพร เพชรแอจันทนา ผลหิรัญ และ นพพร เพชรแอ
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ประเพณีคนไทด�ำ
Ceremony
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คนไทดํานับถือผีบรรพบุรุษ มีพิธีกรรม
ที่ละเอียดซับซ้อน บังเอิญว่าตอนที่เราไป 
มีบา้นหลังหนึ่งจะจัดพิธีเสนเรือน ซึ่งถือเป็น
พิธีกรรมใหญ่ของคนไทดํา เราจึงขอไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่นั่น ซึ่ง
กไ็ด้รบัความอนเุคราะห์จากเจ้าภาพ นอกจาก
ยอมให้เราเขา้ไปดูอย่างใกล้ชิด ยังให้เรา
พูดคุยกับหมอพิธีกรรมด้วย...
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เสนเรือน

เราเดินทางไปถึงบา้นของเจ้าภาพ ที่หมู่ 
ที่ 5 บ้านดอนไฟไหม้ ราวเก้าโมงเช้า ตอนนั้น
มชีาวบ้านมาคบัคัง่แล้ว ทกุโต๊ะมคีนนัง่กนัเตม็ 
เราได้รับเชิญให้ขึ้นเรือนไป สังเกตว่าตรงมุม
บ้าน บรเิวณบนัไดมไีม้ไผ่รปูร่างคล้ายตาแหลว 
ของคนล้านนาปักอยู่ทั้ง 4 มุม 

เสนเรือน

พรม เพชรสี
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สุพรรณ มิ่งขวัญ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบ้านดอน หมู่ที่ 5 บ้านดอนไฟไหม้ และ 
ถวิล มิ่งขวัญ น้องชาย เป็นเจ้าภาพงานวันนี้ 
เขาพาเราเข้าไปในห้องพิธี ซึ่งเป็นห้องที ่
คนไทดําทําเอาไว ้ เพื่อเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ 
โดยเฉพาะ ห้ามใครเข้าอยู่ ภายในห้องนั้น 
พรม เพชรส ีหมอเสนกาํลงัสวดบรกิรรมคาถา
ด้วยภาษาไทดํา ตรงกลางห้องมีปานเผือน 
(คล้ายโตกหรือพาน) ใบเขื่อง ภายในบรรจุ 
ขนมกรุบกรอบ ผลไม้ ขนมหวานหลายชนิด 

พิธีเสนเรือนจะทาํขึ้นทุก 3 ปี ถือเป็นพิธี
สําคัญที่สุดพิธีหนึ่งของชาวไทดํา เป็นโอกาส
สําคัญในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 
ต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และยังถือเป็น
กิจกรรมรวมญาติ

เจ้าภาพของพิธีเสนเรือนต้องเป็นผู้ชาย 
กรณทีีบ้่านนัน้ไม่มบีตุรชาย สามารถให้บตุรสาว 
ทีย่งัไม่ได้แต่งงานทาํให้ แต่ถ้าแต่งออกไปแล้ว 
ต้องให้ญาติผู้ชายฝั่งพ่อมารับหน้าที่เจ้าภาพ
แทน โดยปกติพิธีเสนเรือนทําในช่วงข้างขึ้น 
ของเดือน 4, 5, 6, 7, 8 และย่างเข้าเดือน 11 
หรือ เดือน 12 ที่สําคัญต้องไม่ชนกับงาน
อวมงคลเดด็ขาด เช่น เพิง่มคีนเสยีชวีติในเรอืน

หรอืบ้านใกล้เรอืนเคยีง กต้็องเลือ่นงานออกไป
อย่างน้อย 3-4 เดือน

เจ้าบ้านแต่ละหลงัต้องปรกึษาหมอเสนถงึ
ฤกษ์ยามที่เหมาะสมเสียก่อน โดยทุก 10 วัน
จะมีวันที่ฤกษ์ดี 1 วัน พอได้วันมาเรียบร้อย 
ก่อนพิธี 1 วัน เจ้าภาพจะเชญิแม่มด หรือหมอ
พธิกีรรมทีเ่ป็นผู้หญงิมาปัดกวาดเรอืนเพือ่เอา
ฤกษ์เอาชัย แล้วนําตาแหลวมาปักตามมุม 
ของบ้าน เพื่อประกาศเขตการทาํพิธี

พอถงึวนังานจรงิ บรรดาลกูหลานจะแต่งกาย
ด้วยชุดไทดํา ส่วนลูกสะใภ้หลานสะใภ้ต้อง 
คาดเสื้อดว้ยผ้าดําตามขวาง เมื่อหมอเสน 
มาถงึจะเข้าไปยงักะล้อห่อง (เป็นห้องทีค่นไทดาํ
กัน้ไว้ให้ผบีรรพบรุษุโดยเฉพาะ ห้ามใครเข้าไป
อยู่) บรรดาลกูเขยหลานเขยจะช่วยกนัแบกหมู
โตเต็มวัยที่ เชือดแล้วมาไว้ที่ห ้อง จากนั้น
ชาํแหละเป็นชิ้นๆ โดยหัวหมูถูกวางไว้บริเวณ
มุมห้อง ส่วนเนื้อ 7 ส่วน ถูกนาํมาจดัเรยีงใน
ปานเผือน พร้อมกับชิ้นส่วนเครื่องในทุกชิ้น  
พอวางเสร็จก็ปดิทับดว้ยใบตอง แล้วค่อยนํา
ของหวานมาวางคลุมทั้งหมดอีกทีหนึ่ง โดย
แต่ละมุมของปานเผือนมีตะเกียบห่อใบตอง  
7 คู่ปักไว้
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ขณะนั้นหมอเสนกําลังทําพิธี คําภีร ์  
สร้อยเพชร หมอพิธีกรรมอีกคนจึงช่วยเล่า
เสริมว่า นอกจากปานเผือนแล้ว เจ้าภาพต้อง
นาํเสือ้ผ้าไทดาํของตวัเองวางบนใบตองมาวาง
ไว้ในห้อง จากนั้นเมื่อพร้อม ลูกหลานจะยก
สํารับอาหารเข้ามา หมอเสนจะเรียกบรรดา
ครอบครวัทีอ่ยู่มารบัประทานอาหารจากสาํรบั
ที่ทาํพธิีคนละ 1-2 คาํ เสร็จแล้วทาํพธิีกรรม 
โดยเริ่มจากการอารัมภบทถึงการบวงสรวง 
ในวันนั้น พอเกริ่นเสร็จก็ตักอาหารป้อน 
ผบีรรพบรุษุผ่านทางช่องผนงัทีท่าํไว้ โดยเรยีก
ชื่อผู้ล่วงลับทีละคนจากสมุดรายชื่อ ชื่อแรก
เป็นชื่อของพ่อแม่ของเจ้าเรือน ทั้งนี้การเรียก
ชื่อเริ่มจากคนที่เสียชีวิตโดยธรรมชาติก่อน 
จากนั้นค่อยเรียกผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุไม่ปกติ  
หากพ่อแม่ของเจ ้าเรือนเสียชีวิตด้วยเหต ุ
แบบหลังนี้ ต้องเรียกชื่อทีหลังเช่นเดียวกัน

“หลังเลี้ยงอาหารเสร็จแล้ว พวกของคาว 
เจ้าภาพจะยกข้าวของในปานเผอืนให้หมอเสน 
หมอเสนจะนํากลับไปทําพิธีที่บ้านแล้วนําไป
แจกให้บรรดาลูกศิษย์ต่อไป ขณะที่ข้างล่าง 

ตัวเรือน เจ ้าภาพจะเลี้ยงอาหารพื้นเมือง 
แก่แขกทีม่ากนั เช่น แกงบอน แกงหน่อไม้ดอง” 
คําภีร์ว่า

นอกจากประเพณีเสนเรือนแล้ว คนไทดํา
ยงัมปีระเพณปีาดตง ซึง่มกัทาํในช่วงเดอืนอ้าย
ของทุกปี เป็นการเลี้ยงข้าวใหม่ โดยจัดสาํรับ
ใส่ปานเผือน ภายในประกอบด้วย เผือก มัน 
ข้าวเหนยีว ข้าวสาร ข้าวหลาม ข้าวเม่า แกงหอย 
แกงหน่อไม้ ถอืเป็นงานเลีย้งบวงสรวงผบีรรพบรุษุ
เช่นกนั แต่ไม่ใหญ่ถงึขัน้เชอืดหม ูโดยแต่ละบ้าน
มักทําปาดตงทุกปี

ส่วนงานอวมงคลที่สําคัญ คือการเชิญ 
ผีบรรพบุรุษขึ้นเรือน โดยปกติทําพิธีในช่วง 
ข้างแรม ซึ่งผีที่เชิญขึ้นต้องเป็นผู้อาวุโสกว่า 
เจ้าเรือน เช่น พ่อแม่ปู่ย่า ส่วนคนที่อาวุโส 
น้อยกว่าเจ้าเรือน เช่น บุตรหลาน หรือภรรยา 
จะไม่มีพิธีเชิญขึ้น แต่เวลามีการเสนเรือน  
หมอเสนจะเรียกให้มารับประทานอาหารด้วย 

คําภีร์ยังบอกอีกว่า ในส่วนของงานศพ 
หากตายโดยธรรมชาติ มักจะจัดในบ้าน โดย
ตั้งศพไว้ข้างนอก ส่วนกะล้อห่องจะถูกปดิไว้  

สุพรรณ มิ่งขวัญคําภีร์ สร้อยเพชรคําภีร์ สร้อยเพชร
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ต้องทําพิธีบวงสรวงด้วยการเชือดหมูตัวหนึ่ง 
แต่ไม่มีของว่าง พอเสร็จพิธีเรียบร้อยถึงค่อย
เปิดห้อง

ทัง้นีต้ามประเพณ ีหมอพธิกีรรมแยกออก
ตามประเภทงาน เช่น เวลาเสนเรือนมีหมอ 
เสนเรือนโดยเฉพาะ หรือเวลางานศพมีหมอ 
บอกทาง เพื่อชี้ทางให้ผู ้เสียชีวิตช่วยดูแล 
ลกูหลานต่อไป ส่วนงานแต่งงานมหีมอแต่งงาน 
ซึ่งคาํภีร์เป็นหมอแต่งงาน 

อย ่างไรก็ดี  ต ้องยอมรับว ่าจํ านวน 
หมอพิธีกรรมในตําบลบ้านดอนมีน ้อยลง
เรือ่ยๆ อย่างหมอเสนเรอืน ทกุวนันีเ้หลอืเพยีง 
5-6 คนเท่านั้น จนหลายคนเกรงว่าประเพณี
ที่สืบทอดกันนานอาจสูญหายไป เพราะไม่ม ี
ผู้นําพิธี ซึ่งคําภีร์ยอมรับในปัญหานี้ แต่ไม่ได้
นิ่งนอนใจ พยายามถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ 
คนรุ่นถัดไป ซึ่งก็มีผู้สนใจบ้าง แต่ต้องยอมรับ
ว่าไม่ใช่เรือ่งง่ายเพราะวฒันธรรมของคนไทดาํ
นั้นค่อนข้างซับซ้อน ต้องอาศัยความตั้งใจและ
อุทิศตัวอย่างแท้จริง ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เราต้อง
รอดูกันต่อไป...
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ที่อยู่สําหรับติดต่อ: 
เทศบาลตําบลบ้านดอน
99 หมู่ที่ 8 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


